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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. นางปัจฉิมา  ธนสันติ   ประธานกรรมการ 
2. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย   กรรมการ 
3. นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์  กรรมการ 
4. นางจิราพร  คูสุวรรณ   กรรมการ 
5. พลตรี ณัฏฐพัชร   สกุลรังสฤษฏ์  กรรมการ 
6. นายสิรินทร์  แก้วละเอียด   กรรมการ 
7. นายธนิต  ธงทอง    กรรมการ 
8. นายจรูญ  อิ่มเอิบสิน   กรรมการ 
9. นางสาวสิริวรรณ  สุวรรณศร  กรรมการ 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม   
1. นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์  กรรมการ (ติดภารกิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายภราดร  หอมแย้ม  ผู้อ านวยการส านักพันนาธุรกิจ,  รักษาการ 
  รองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 1 และ 
  รักษาการผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ 
2. นายปิยเกษตร  สุขสถาน  ผู้อ านวยการส านักพันนาสวนและปลูกบ ารุง, รักษาการ 

รองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2 
3. นางสาวปัถวี  แสงฉาย  ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
4. นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพันน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพันนา สง่า สรรพศรี 
5. นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และรักษาการ 

หัวหน้างานคณะกรรมการ 
6. นางปาลิกา  ปราณน์ปรีดา หัวหน้าส่วนบริหารการเงินการคลัง 
7. นายสมควร  สุขเอี่ยม  หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 
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8. นางสาวพันน์สรณ์  สงวนศักดิ์ หัวหน้าส่วนสนับสนุนบริหารจัดการองค์กร 
9. ว่าท่ี รต.ณัฐพงค์  โพธินาม นิติกร 6 
10. นางสาวภัทรินทร์  นันทมนตรี พนักงานวิชาการ 5 ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 
11. นางสาวสิริวรรณ   กันทา  พนักงานบริหาร 4 งานคณะกรรมการ 
12. นางสาวชลธิชา   ไตรปิ่น  พนักงานบริหาร 4 งานคณะกรรมการ 
13. นายอดิศัย  กุญชร ณ อยุธยา ท่ีปรึกษา สปร. 
14. นายธรรมศักดิ์  โชคชัยเจริญพร ท่ีปรึกษา สปร. 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1) เรื่องการผลักดันการท า MOU กับสวนพฤกษศาสตร์ฯ ผลจากการเดินทางไปร่วมประชุม

หารือและติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี 27 
พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ของคณะกรรมการฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี อ.ส.พ.  ท่ีผ่านมา  และมอบให้
คณะอนุกรรมการวิชาการฯ รับไปพิจารณาเรื่องดังกล่าว และในรายงานสรุปผลการเดินทางฯ ท่ีจะส่งไปยัง
กระทรวงฯ ได้กล่าวถึงประเด็นการท า MOU เพื่อประโยชน์ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และมีรายงาน
สรุปผลการเดินทางฯ ในระเบียบวาระท่ี 5.4 

2) เรื่องการรายงานผลการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2559 – 30 
มี.ค. 2560)  คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดรายงานผลการด าเนินงานฯ 
ดังกล่าว กับทางส่วนนโยบายและแผน และ อ.ส.พ. ได้ส่งเรื่องให้ทางกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว 

3) เรื่องฟ้องร้ององค์การฯ และฟ้องประธานฯ ของอดีต ผอ.อ.ส.พ. ทราบว่าทางอัยการ   
แก้ค าให้การส่งให้ศาลเรียบร้อยแล้ว จึงมอบหมายให้นิติกรติดตามเรื่องแล้วมารายงานให้ประธานฯ ทราบด้วย 
เนื่องจากได้รับการติดต่อประสานกับปลัดกระทรวงฯ ว่าจะขอให้ประธานฯ ท ารายงานส่งเรื่องให้กับกระทรวงฯ 
เพื่อทราบและสรุปปิดเรื่อง  

4) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการ 
ตามหนังสือท่ี กค 0805.1/ว. 192 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 แจ้งข้อส่ังการของรองนายกรัฐมนตรี (นาย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เพื่อประกอบการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ได้มีข้อส่ังการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งดังนี้ 

4.1) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2559 คือให้เบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนรายปี 
ส าหรับรัฐวิสาหกิจท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนให้มีการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายให้ครอบคลุมยอดเบิกจ่าย
ท่ีขาดไปด้วย 
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4.2) ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สะท้อนกับความสามารถในการ
เบิกจ่ายได้ตามจริง 

4.3) ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
อย่างใกล้ชิดทุกเดือน และให้น าเป้าหมายอัตราเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ 95 ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้ประเมิน
ผู้บริหารสูงสุดและผู้ก ากับติดตามโครงการการลงทุนในภาพรวม (Project Management Officer) 

คณะกรรมการฯ ได้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของ อ.ส.พ. ในการประชุมฯ 
ทุกครั้งโดย อ.ส.พ. รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนของเดือนท่ีผ่านมาเป็นประจ าทุกเดือน และจาก
รายงานคาดว่าจะเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ร้อยละ 90 จึงขอให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. เร่งรัดการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกระทรวงการคลังก าหนดด้วย 

5) ส านักงาน ป.ป.ช. ไ ด้มีหนัง สือถึงประธานกรรมการ ตามหนังสือ (ลับ) ท่ี ปช 
0019/1124 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีท่ีมีกล่าวหา
อดีตกรรมการ อ.ส.พ. เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือ
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีฯ   

ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาจากส านวนการไ ต่สวนข้อ เ ท็จจริงและ
พยานหลักฐานแล้วข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป  และได้แจ้งเป็นข้อเสนอแนะว่า ในอดีตท่ีผ่านมาเมื่อ
ต าแหน่ง ผอ.อ.ส.พ. ว่างลง คณะกรรมการฯ จะแต่งต้ังให้กรรมการมาท าหน้าท่ีรักษาการแทน ผอ.อ.ส.พ. และ
เห็นชอบให้รักษาการแทน ผอ.อ.ส.พ. ไม่ต้องไปปฏิบัติงานเป็นการประจ า ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อีกท้ังก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนในจ านวนท่ีเท่ากับ ผอ.อ.ส.พ. ตามสัญญาจ้าง  
ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติการปฏิบัติงานของกรรมการผู้รักษาการแทน ผอ.อ.ส.พ.  จะมอบอ านาจและมอบหมายงาน
ต่างๆ ให้กับรอง ผอ.อ.ส.พ.  หรือ ผอ.ส านัก เป็นผู้ท าหน้าท่ีแทน จึงมีความเห็นดังนี้ 

5.1) การแต่งต้ังรักษาการแทน ผอ.อ.ส.พ. จากบุคคลซึ่งเป็นกรรมการ นั้น ท าให้รัฐต้อง
รับภาระในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้มาท าหน้าท่ีรักษาการแทน ผอ.อ.ส.พ. เกินความจ าเป็น ซึ่งเป็น
การจ่ายเงินไปโดยไม่คุ้มค่า  

5.2) คณะกรรมการฯ จึงควรพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังรักษาการแทน 
ผอ.อ.ส.พ. ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแต่งต้ังรักษาการแทน ผอ.อ.ส.พ. ในโอกาสต่อไป  

5.3) ควรพิจารณาแต่งต้ังจาก รอง ผอ.อ.ส.พ. เนื่องจาก อ.ส.พ. ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่รอง ผอ.อ.ส.พ. ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีดังกล่าว อีกท้ังสามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา ณ สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพราะว่าบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติงานในฐานะรอง
ผอ.อ.ส.พ. อยู่แล้ว โดยเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 หมวด 6     
ว่าด้วยเรื่องการรักษาราชการแทนโดยอนุโลมซึ่งก าหนดว่า ในกรณีท่ีต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการว่างลง ให้รอง
หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้รักษาราชการแทน 

5.4) ควรมีการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่ง ผอ.อ.ส.พ. ให้เร็วท่ีสุด ไม่ควรปล่อยให้
ต าแหน่ง ผอ.อ.ส.พ. ว่างลงเป็นระยะเวลาท่ียาวนานจนเกินไป 

/คณะกรรมการฯ... 
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คณะกรรมการฯ รับทราบ และมอบให้ส านักอ านวยการไปศึกษาระเบียบข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของ อ.ส.พ. และเสนอก าหนดแนวทางปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาการ
ผู้อ านวยการฯ ตามข้อสังเกตของ คณะกรรมการ ปปช. เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังผู้ท าหน้าท่ี
รักษาการแทน ผอ.อ.ส.พ. ต่อไป และมอบให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. น าข้อสังเกตของ ปปช. เสนอ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ พิจารณาหากต้องมีการด าเนินการใดๆ 

6) ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้
มีหนังสือถึงประธานกรรมการ ตามหนังสือท่ี กร 0004/ว 1551 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 แจ้งค าส่ังแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดตาก แต่งต้ังให้ประธานคณะกรรมการฯ เป็นท่ีปรึกษา เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการโครงการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

คณะกรรมการฯ รับทราบ และประธานฯ จะเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ ด้วย 
และโดยท่ีเป็นการแต่งต้ังโดยต าแหน่ง กรณีติดภารกิจก็ควรมีผู้แทนไปเข้าร่วมประชุม จึงเห็นควรต้ังผู้แทน
ส ารองไว้ โดยเห็นชอบร่วมกัน  มอบหมายให้นายสุริยะฯ กรรมการ  นายปิยเกษตรฯ รักษาการรอง
ผู้อ านวยการฯ 2 เป็นผู้แทนส ารอง และเจ้าหน้าท่ี อ.ส.พ. เป็นผู้ประสานงาน 1 ท่าน  และมอบให้รักษาการ
ผู้อ านวยการ อ.ส.พ. มีหนังสือแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพื่อทราบด้วย  

7) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ได้มีหนังสือถึงประธาน
กรรมการ ตามหนังสือ ท่ี ทส 0201.5/ว369 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ส่งส าเนาหนังสือกระทรวงการ
ต่างประเทศ ลับ ด่วน ท่ี กต 1304/ว998 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับไต้หวันของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจของไทยมาเพื่อทราบ 

คณะกรรมการฯ รับทราบ และมอบให้ อ.ส.พ. ถือปฏิบัติ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
รับข้อเสนอแนะประธานฯ และท่ีประชุมไปด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2560 เม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้มีการประชุมครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ณ  

ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและได้จัดส่งรายงานการประชุมทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว  จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรอง ดังปรากฏ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณารายงานประชุมฯ แล้ว มีข้อแก้ไข ดังนี้ 
หน้าท่ี 9 บรรทัดท่ี 34 และหน้าท่ี 10 บรรทัดท่ี 1 – 2 ข้อความ “และให้ข้อสังเกตว่าการท า

ระบบสายล่อฟ้าขึ้นใหม่ อ.ส.พ. จะต้องมีค าอธิบายท่ีสมเหตุผลและควรมีความชัดเจน ท าให้ถูกต้องตามระเบียบ  
/ซึ่งใน... 
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ซึ่งในเบ้ืองต้นได้หารือกับผู้ออกแบบแล้วยังไม่ได้ค าตอบท่ีชัดเจนในการรับประกันความปลอดภัยได้สมบูรณ์”  
แก้ไขเป็น “จึงให้ข้อสังเกตว่าการปรับปรุงระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า อ.ส.พ.  จะต้องมีค าอธิบายท่ี      
สมเหตุผลและควรมีความชัดเจน ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างถึงหลักมาตรฐานและความจ าเป็นในการด าเนินการ 
และท าให้ถูกต้องตามระเบียบฯ” 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งท่ี 
5/2560 วันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ตามท่ีมีการแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ.   

1) ความก้าวหน้าการขอใช้ที่ดินของ อ.ส.พ. 
ข้อเท็จจริง 
1.1) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ.เชียงใหม่ 

เลขานุการ รายงานว่าอยู่ระหว่างด าเนินการติดตามเอกสารเห็นชอบการขอใช้
พื้นท่ี  ในส่วนของ อบต. โป่งแยง มาเพิ่มเติม และจะได้จัดท าหนังสือขอใช้พื้นท่ีกับกรมป่าไม้ และติดตามการ
ขอเพิกถอนพื้นท่ีกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ต่อไป 

1.2) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด าริ 
เลขานุการ รายงานว่าอยู่ระหว่างด าเนินการหารือร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูสอย

ดาว ในการจัดท า MOU และจัดท าหนังสือขอความเห็นชอบไปยัง รมว .ทส.   
1.3) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 

เลขานุการ รายงานว่าอยู่ระหว่างด าเนินการตามปฏิทินแผนการด าเนินการขอ
ใช้ท่ีดิน โดยมีแผนระยะส้ัน ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นชอบประชาชน การประสานกับส านักงานท่ีดิน 
คณะท างานพื้นท่ีชุ่มน้ า และแผนระยะยาว ได้แก่ การเสนอแต่งต้ังคณะท างานจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ าจังหวัดระยอง 
เสนอแนวทางไขปัญหาในระดับจังหวัด กรม และระดับรัฐมนตรี   

1.4) สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 
เลขานุการ รายงานว่าอยู่ระหว่างด าเนินการประสานกับผู้น าชุมชนในพื้นท่ีขอให้

มีการจัดประชาคมอีกครั้ง และมีรายงานท่ีประชุมเพื่อทราบในรายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กล่ันกรองแผนงานและติดตามผลการด าเนินงาน ในระเบียบวาระท่ี 5.3.2 

ประธานฯ เสนอท่ีประชุมว่าการจัดประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งหน้า วันท่ี 
14 กรกฎาคม 2560 ก าหนดจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และเข้าพบผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น และมอบหมายให้หัวหน้าสวนฯ เตรียมแผนท่ีสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อหารือร่วมกันด้วย  

มติที่ประชุม  รับทราบและมอบให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. เร่งรัดติดตามและรายงาน
ผลในการประชุมครั้งต่อไป  

/2) การปรับปรุง... 
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2) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตราก าลัง และโครงสร้างเงินเดือนของบุคลากร 
น าเสนอในวาระสืบเนื่อง ระเบียบวาระท่ี 3.2 (ลับ) 

3) การสรรหาต าแหน่งรองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  
คณะกรรมการสรรหาต าแหน่งรองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยังไม่มีการ

ประชุมในเดือนพฤษภาคม 2560 จึงไม่มีผลมาน าเสนอ 

4) โครงการและแผนงานพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการ อ.ส.พ. ประจ าปี 2560 
น าเสนอเพื่อทราบในระเบียบวาระท่ี 5.4 

5) การสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของสวนพฤกษศาสตร์/โครงการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ 

ข้อเท็จจริง 
เลขานุการ รายงานว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ.เชียงใหม่        

ได้น าเสนอโครงการพันนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชด าเนินฯ และได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ คือ นาย
สมควร  สุขเอี่ยม หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพันนา สง่า สรรพศรี    

นายสมควรฯ รายงานท่ีประชุมว่าการด าเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย 4 ระยะ 
ได้แก่ ระยะท่ี 1 เส้นทางกระสุนพระอินทร์, ระยะท่ี 2 เฟิน -เส้นทางน้ าตก, ระยะท่ี 3 ขิงข่า และระยะท่ี 4  
วัลยชาติ ตามล าดับ ซึ่งการด าเนินงานในระยะท่ี 1 คาดว่าจะแล้วเสร็จ และเปิดเส้นทางฯ ในเดือนสิงหาคม 
2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการเขียนบทความประกอบในซุ้มนิทรรศการ ป้ายส่ือความหมายและงาน     
ภูมิสถาปัตย์ ฯลฯ 

ส าหรับสวนพฤกษศาสตร์สาขา อยู่ระหว่างด าเนินการ ท้ังนี้จะได้เร่งรัดติดตามน ามา
รายงานให้ทราบต่อไป 

การพิจารณา 
ประธานฯ ขอให้น าเสนอโครงการพันนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชด าเนินฯ 

ระยะท่ี 1 เข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ พิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ.  
ส าหรับสวนพฤกษศาสตร์สาขาท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการขอให้เร่งรัดด าเนินการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการ
กล่ันกรองแผนงานและติดตามผลการด าเนินงาน รับไปพิจารณาและก าหนดตัวชี้วัดของสวนพฤกษศาสตร์แต่ละ
แห่ง แล้วน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในเดือนกรกฎาคม 2560 

มติที่ประชุม  1) รับทราบความก้าวหน้าโครงการพันนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราช
ด าเนินฯ ระยะท่ี 1 ในเบ้ืองต้น 

2) มอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. แจ้งไปยังหัวหน้าสวน
พฤกษศาสตร์ทุกแห่ง ให้เร่งด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ รับไปพิจารณา
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. 

/4) มอบหมาย... 
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4) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและติดตามผลการ
ด าเนินงาน รับไปพิจารณาและก าหนดตัวช้ีวัดของสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง แล้วน าเสนอคณะกรรมการ    
อ.ส.พ. ในเดือนกรกฎาคม 2560 

6) กรณีปัญหาการด าเนินการขององค์การฯ ที่อยู่ในการพิจารณาของ ปปช. และ 
สตง.   

ข้อเท็จจริง 
เลขานุการ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ กรณีติดตามผลการด าเนินงาน

ประกอบกิจการศูนย์ฝึกอบรม และตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในประเด็น ส่ิงปลูกสร้างและอาคาร 
อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมประเด็นข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อเท็จจริงน าเสนอท่ีประชุมในครั้งต่อไป 

ในส่วนการรวบรวมผลสรุปเรื่องในการพิจาณาของ ปปช. ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  ได้มอบหมายให้นิติกรรับไปด าเนินการแล้ว ซึ่งจะน ามารายงานท่ีประชุมทราบในโอกาสต่อไป 
ส าหรับเรื่องการสอบสวนภายใน จ านวน 17 เรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปปิดเรื่อง ตามท่ีประธาน
กรรมการ ได้ให้ข้อแนะน าในประเด็นต่างๆ และได้มอบให้นิติกรเร่งด าเนินการ หากด าเนินการแล้วเสร็จจะ
น ามารายงานท่ีประชุมทราบในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

7) การจัดท าสายล่อฟ้า 
ข้อเท็จจริง 
นายปิยเกษตรฯ รายงานว่าตามท่ีท่ีประชุมได้มอบหมายให้ด าเนินการจัดท า

สายล่อฟ้าป้องกันโครงสร้าง Canopy Walks เพิ่มเติม และได้ให้ข้อเสนอในประเด็นขั้นตอนการด าเนินการ  
เน้นย้ าเรื่องความเส่ียงและความปลอดภัย รวมทั้งให้ค าแนะน าเรื่องการตรวจสอบและความโปร่งใส ท้ังนี้ได้รับ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและอยู่ระหว่างด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้รักษาการรองผู้อ านวยการฯ 2 รับผิดชอบ
ด าเนินการ และให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณ 2560 

8) การทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.พ. 
น าเสนอเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 4.1 

9) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2559 ของ อ.ส.พ. (เบื้องต้นก่อนการ
รับรองงบการเงินของ สตง.)  

น าเสนอแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกต จากผลการด าเนินงาน
ประจ าปีบัญชี 2559 ของ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 4.2 

 
 

/10) การด าเนินการ... 
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10) การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ 
ข้อเท็จจริง 
10.1) ในการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว ท่ีประชุมรับทราบเรื่องประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุม

ทราบและมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการฯ และผอ.ส านักอ านวยการ รับข้อเสนอแนะท่ีประชุมไป
ด าเนินการ ได้แก่ 

(1) ความเสียหายจากพายุฤดูร้อน   องค์การฯ ได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน
ตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  และคณะท างานฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นต่อ
ทรัพย์สินของ อ.ส.พ. รวมมูลค่าความเสียท้ังส้ิน 290,170 บาท ตลอดจนลักษณะความเสียหาย การวิเคราะห์
สาเหตุและแนวทางแก้ไข หรือการด าเนินการในเบ้ืองต้น  ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบ
วาระการประชุม 3.1 (11) 

(2) การตรวจสอบป้องกันระบบการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในส านักงาน 
จากไวรัสคอมพิวเตอร์  มอบหมายใหส่้วนสนับสนุนบริหารจัดการองค์กร รับไปด าเนินการ 

10.2) ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ท้ัง 4 คณะฯ ท่ีน าเสนอและให้ข้อเสนอแนะ  และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ  อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะ
ไปด าเนินการต่อไป 

10.3) คณะอนุกรรมการพันนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์เสนอขอความเห็นชอบ
ปรับอัตราค่าเข้าชมสวนกรณีชาวต่างชาติเพื่อเพิ่มรายได้ขององค์การฯ และปรับให้เท่ากับกรมอุทยานฯ 

ท่ีประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุงอัตราค่าเข้าชมสวนส าหรับชาวต่างชาติ เป็น
อัตราเด็ก 100 บาท  ผู้ใหญ่ 200 บาท และมอบหมายให้ส านักพันนาธุรกิจรับไปด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 การจัดบุคลากรลงตามโครงสร้างใหม่ ระยะที่ 1 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ (ลับ) 

เป็นการประชุมลับเฉพาะคณะกรรมการ 

มติที่ประชุม  มอบหมายให ้ผอ.ส านักอ านวยการจัดท ากรอบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
จัดบุคลากรลงตามโครงสร้างให้เรียบร้อย ซึ่งกรอบและหลักเกณฑ์ดังกล่าว ควรประกอบด้วย กรอบอัตราก าลัง
ของแต่ละหน่วยงานตามโครงสร้างระยะท่ี 1 ลักษณะงาน คุณสมบัติท่ีเหมาะสม วุนิการศึกษา และสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง รวมถึงระดับต าแหน่งของแต่ละหน่วยงานให้มีความเหมาะสม  แล้วน าเสนอคณะท างาน
ปรับปรุงโครงสร้างฯ พิจารณาก่อน น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. ต่อไป  

 

 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.พ. 
ข้อเท็จจริง 
นางสาวปัถวี ฯ  ร ายงาน ท่ีประ ชุมว่ า เนื่ อ งจากใน เ ดือนพฤษภาคม 2560 

คณะอนกุรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ไม่มีการประชุม และจะ
มีก าหนดจัดประชุมในเดือนมิถุนายน วันท่ี 29 มิ.ย. 2560   ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้งานกรรมการด าเนินการ
จัดท าแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.พ. จ านวน 2 รูปแบบ คือ การประเมินตนเองรายคณะและ
การประเมินรายบุคคล โดยมีการเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่น จ านวน 3 หน่วยงาน คือ องค์การสุรา  ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท อสมท. จ ากัด มหาชน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงน ามา
เสนอท่ีประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม 

การพิจารณา 
ประธานฯ ขอให้น าเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีจะประชุมในเดือนมิถุนายน 2560 พิจารณาก่อน 

มติที่ประชุม มอบให้คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม พิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป 

4.2 แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกต จากผลการด าเนินงานประจ าปี
บัญชี 2559 ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  

เรื่องเดิม 
1. ในคราวประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 

ประธานฯ แจ้งท่ีประชุมทราบว่าได้รับหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0819.2/7292 ลงวันท่ี 24 เมษายน 
2560 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2559 ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (เบื้องต้นก่อนการ
รับรองงบการเงินของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน) ได้แจ้งผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
ประจ าปี 2559 

ท่ีประชุมรับทราบผลผลการประเมินฯ ได้ระดับ 2.6353 มีการปรับลดคะแนนใน 
2 ส่วน คือ 

1) ปรับลดคะแนนการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE เท่ากับ 0.1015 ส่งผล
ให้คะแนนตามนโยบายจากเดิม 2.7120 คะแนน เป็น 2.6105 คะแนน 

2) ปรับลดคะแนน 0.9000 คะแนน เนื่องจาก   อ.ส.พ. ส่งร่างตัวชี้วัดล่าช้า ส่งผล
ให้คะแนนผลการด าเนินงานรวมจากเดิม 3.5353 คะแนน เป็น 2.6353 คะแนน 

2. ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2559 ขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ (เบื้องต้นก่อนการรับรองงบการเงินของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน) และได้เน้นย้ าให้ทุกฝ่าย
ยึดถือแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดส่งเอกสารภายในก าหนดเวลา และ 

/เห็นว่า... 
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เห็นว่าท่ีองค์การฯ จัดส่งเอกสารร่างตัวช้ีวัดล่าช้า เหตุเนื่องจากส าคัญผิดว่าจะมีการปรับปรุงกรอบระยะเวลา
ตัวช้ีวัดและน้ าหนัก และตัวช้ีวัดร่วมการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2559 แ ละ
มอบหมายให้ส่วนนโยบายและแผน ด าเนินการจัดท าหนังสือขออุทธรณ์ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
โดยเร็ว เพื่อเป็นการพันนาขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรของ อ.ส.พ. ในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานตลอดปี 2559 และ
เสนอรักษาการผอ.อ.ส.พ. และนายสิรินทร์ฯ ช่วยพิจารณาก่อนน าเสนอประธานฯ พิจารณาลงนามต่อไป 

3. องค์การฯ แจ้งว่าได้มีหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อขออุทธรณ์ผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามหนังสือท่ี ทส 1200/595 ลงวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2560 

4. ตามหนังสือกระทรวงการคลังได้แจ้งว่าตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ ต้องการใช้ระบบประเมินผลฯ เป็นกลไกในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ และเพื่อให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability) ในการ
ติดตามและการน าผลการประเมินไปใช้ต่อไป จึงให้กรรมการรัฐวิสาหกิจทุกท่านลงนามรับทราบผลการ
ประเมินฯ นับแต่วันรับทราบผลประเมินภายใน 30 วัน (ภายในวันท่ี 1 มิถุนายน 2560) และโปรดน าเสนอแนว
ทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกต หรือประเด็นปัญหาท่ีได้จากการประเมินผลฯ ภายใน 60 วัน นับ
แต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน  

5. คณะกรรมการ อ.ส.พ. จึงได้ลงนามรับทราบผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ เรียบร้อยแล้ว (หนังสือท่ี ทส 1201/615 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560) 

ข้อเท็จจริง 
องค์การฯ ได้จัดท าร่างแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน ตามท่ีคณะกรรมการ

ประเมินผลฯ ให้ข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาท่ีได้จากการประเมินผลฯ ไว้จ านวน 4 ข้อ และกระทรวงการคลัง
ได้มีความเห็นเพิ่มเติมอีก จ านวน 4 ข้อ   ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม  

จึงขอเสนอให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแนวทางการ
ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาท่ีได้จากการประเมินผลฯ เพื่อองค์การฯ จักได้น า
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการด าเนินการตามข้อสังเกตฯ ของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ส่งให้ สคร. 
ภายใน 60 วัน (ภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560) ต่อไป 

การพิจารณา 
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วให้ข้อเสนอแนะในแต่ละหัวข้อ และ

เสนอใหป้ระธานอนุกรรมการฯ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อน าไปพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และ
ร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตฯ ด้วย    

ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาตามหัวข้อฯ ดังต่อไปนี้ 
1) ข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ จ านวน 4 ข้อ  

1.1) อ.ส.พ. ควรเร่งรัดด าเนินการสรรหานักวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ให้มีจ านวน
เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นบุคคลกรหลักท่ีจะด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและมีมาตรการพันนา 

/ระบบ... 
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ระบบแรงจูงใจเพื่อรักษานักวิจัยทางพฤกษศาสตร์ให้คู่กับองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามแผนพันนาระบบการสรรหา
และรักษานักวิจัยทางพฤกษศาสตร์ ประจ าปี 2560 - 2564 ท่ีก าหนดไว้ 

นางจิราพรฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเขียนประเด็นให้ชัดว่า ในกระบวนการ
สรรหาในต าแหน่งงานท่ีว่างอยู่ ทาง อ.ส.พ. ได้มีการด าเนินการอย่างไร และคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด และการ
รักษานักวิจัยในอนาคตจะด าเนินการอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและการพิจารณา
ผลตอบแทนอื่นๆ ท่ี อ.ส.พ. ก าลังด าเนินการอยู่  และเช่นเดียวกัน จ านวนนักวิจัยไม่เพียงพอก็จะสอดคล้องกับ
โครงสร้างอัตราก าลัง โครงสร้างองค์กร ควรเขียนแยกออกมาให้ชัดและควรก าหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ 
ท้ังนี้ ทุกเรื่องทาง อ.ส.พ. ได้ด าเนินการแล้ว สามารถน ามาตอบโจทย์ในแต่ละประเด็นได้ 

ประธานฯ เห็นพ้องกับนางจิราพรฯ และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าควรระบุใน
ส่วนการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือน และก าหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561 

นายสิรินทร์ฯ กล่าวว่าเมื่อพิจารณาตามร่างข้อเสนอแนะฯ มีความเห็นว่า
ยอมรับได้แต่ยังขาดประเด็นการน าเสนอส่ิงท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตท่ีแสดงให้เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจน และควรก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการ   

1.2) อ.ส.พ. ควรพิจารณาทบทวนแผนการพันนาธุรกิจ และประชาสัมพันธ์สวน
พฤกษศาสตร์ในภูมิภาคให้เป็นท่ีรู้จัก เพื่อให้เป็นศูนย์การถ่ายทอดความรู้เสริมสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย และเพิ่มจ านวนผู้เข้าเย่ียมชมสวนพฤกษศาสตร์ 

นางสาวสิริวรรณฯ เสนอแนะว่าในส่วนการพิจารณาทบทวนแผนการพันนา
ธุรกิจและประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคให้เป็นท่ีรู้จักและเพิ่มจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ ทาง
คณะอนุกรรมการพันนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์จะรับไปพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 
โดยจะพิจารณาก าหนดทิศทาง เป้าหมายและผลส าเร็จในแต่ขั้นตอนการด าเนินงาน ส าหรับร่างข้อเสนอแนะฯ 
ยังไม่ปรากฏรายละเอียดเนื้อหาการด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม และควรให้ทุกส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องมาให้
ข้อมูลในแต่ละประเด็น 

นายสิรินทร์ฯ เห็นพ้องกับนางสาวสิริวรรณฯ ว่าในส่วนแผนพันนาธุรกิจยัง
ไม่มีความชัดเจน แต่ในส่วนการประชาสัมพันธ์ มีความเห็นว่ามีทิศทางท่ีชัดเจนแล้ว ซึ่งจากผลสรุปการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการด าเนินงานของ อ.ส.พ. (Workshop) เมื่อวันท่ี 
27-28 มีนาคม 2560 ท่ีผ่านมา โดยท่ีประชุมได้มีการก าหนดยุทศาสตร์ เป้าหมาย รวมท้ังอัตลักษณ์ของสวน
พฤกษศาสตร์แต่ละแห่งแล้ว ดังนั้น จึงควรอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแผนหรือกระบวนการส่ือสารถ่ายทอด 
อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของแต่ละสวนออกมาอย่างชัดเจนได้อย่างไร ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้และการ
ส่ือสารผ่านทางช่องทางใดบ้าง ให้เห็นเป็นรูปธรรม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าเป้าหมายหลักในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ คือการประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

พลตรี ณัฏฐพัชรฯ มีความเห็นว่า ควรให้ส่วนงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ
แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะด้วย ยกตัวอย่างหัวข้อแผนการพันนาธุรกิจควรให้ส่วนพันนาธุรกิจน าเสนอ 

/ร่างแนวทาง... 
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ร่างแนวทางปรับปรุงฯ หรือหัวข้อการสรรหานักวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ ควรให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์น าเสนอ 
เป็นต้น  ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วในแต่ละส่วนงานได้มีการด าเนินการต่างๆ ไปแล้วหลายเรื่อง  และเห็นว่าร่างฯ 
ท่ีน าเสนอยังไม่ครอบคลุมในรายละเอียดท่ีได้ด าเนินการได้จริง และโอกาสนี้ขอเรียนท่ีประชุมทราบว่าในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ CG&CSR ในเดือนมิถุนายน 2560 นี้  จะได้เสนอให้หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สาขา
ทุกสวนเข้ามาเป็นอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการฯ CG&CSR เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานด้าน CG&CSR ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเกิดการบูรณาการท างานร่วมกัน
ด้วยในฐานะท่ีตนเองเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพันนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ด้วย ก็จะช่วย
ขับเคล่ือนแผนพันนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ประธานฯ มีความเห็นว่าการจัดต้ังคณะท างานจัดท าแผนพันนาธุรกิจและ
ประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาค ขึ้น เกรงว่าจะเกิดการท างานท่ีซ้ าซ้อน เพราะคณะอนุกรรมการ
พันนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ท าหน้าท่ีในการพิจารณาแผนพันนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว  และให้
ข้อเสนอแนะว่าควรช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินการให้ท่ีมีลักษณะเป็นรูปธรรม เช่น อ.ส.พ. ก าลังด าเนินการใน
ปี 2560 ได้แก่ การทบทวนและจัดท าแผนฯ เพื่อจะด าเนินการในอนาคตอันใกล้ (ปี 2561) อย่างไรบ้าง  และ
ตามท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ข้างต้น   และขอมอบให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ คณะอนุกรรมการ CG&CSR  คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนฯ และคณะอนุกรรมการพันนาธุรกิจฯ รับ
ไปพิจารณาและเพิ่มเติมข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตฯ ต่อไป 

1.3) อ.ส.พ. ควรเร่งรัดด าเนินการสรรหาผู้บริหารสูงสุดเพื่อให้การบริหารงานของ 
อ.ส.พ. สามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรช้ีแจงรายละเอียดว่า เมื่อต าแหน่ง ผอ.
อ.ส.พ. ว่างลงทางคณะกรรมการฯ ได้มีการเร่งด าเนินการแต่งต้ังคณะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาฯ และ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทันที และปัจจุบันได้ด าเนินการแล้วเสร็จจึงน าเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้ และทาง อ.ส.พ. จะได้น าเสนอต่อ รมว.ทส. ให้ความเห็นชอบ
และเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังต่อไป ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จและลงนามสัญญาฯ ได้ภายใน
ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้น 

1.4) อ.ส.พ. ควรมีการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคัญของ อ.ส.พ. อย่าง
ชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรท่ีมีศักยภาพให้สามารถสืบ
ทอดต าแหน่งได้อย่างต่อเนื่อง 

นางจิราพรฯ กล่าวว่า Succession Plan  เป็นการวางแผนหาผู้สืบทอด
ต าแหน่งท่ีคาดว่าจะว่างลง โดยเฉพาะต าแหน่งส าคัญท่ีเรียกว่า Key Positions มิได้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
โครงสร้างอัตราก าลังแต่อย่างใดจึงไม่จ าเป็นต้องรอให้การปรับปรุงโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ ดังนั้น อ.ส.พ.สามารถ
ด าเนินการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession  Plan) ได้ทัน โดยควรมีการก าหนดกระบวนต่างๆ 
ออกมาอย่างชัดเจน และก าหนดกรอบระยะเวลาเริ่มด าเนินการจนเสร็จส้ินกระบวนการ  และให้ข้อเสนอแนะ
ว่าการบรรจุต าแหน่งแทนพนักงานท่ีจะเกษียณอายุในส้ินปีงบประมาณเป็นงานท่ีส่วนทรัพยากรมนุษย์ควร 

/จะต้อง... 
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จะต้องด าเนินการ ซึ่งเป็นงานท่ีด าเนินการประจ าอยู่แล้วมิได้เกี่ยวข้องกับ Succession Plan  
นายสิรินทร์ฯ ให้ข้อสังเกตว่าการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง ก็เพื่อเป็น

การเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งรัฐวิสาหกิจได้น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการบริหารและพันนาก าลังคน 
และให้ข้อเสนอแนะว่าการจัดท าแผนดังกล่าวควรมีการช้ีแจงรายละเอียดกระบวนการให้ชัดเจนและยกตัวอย่าง
การจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคัญ ได้แก่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ อ.ส.พ.  ต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านัก ต าแหน่งหัวหน้าส่วนตามล าดับ เพื่อประกอบการช้ีแจง โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ  

ประธานฯ มีความเห็นพ้องกับนายสิรินทร์ฯ และขอเพิ่มเติม ต าแหน่งสาย
วิชาการ ระดับ 9 – 11  และขอมอบให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. รับไปด าเนินการ ตามท่ีคณะกรรมการฯ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะโดยเฉพาะในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฯ ซึ่งในอดีตข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ยังมิได้ก าหนดไว้
อย่างชัดเจนและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และในการประชุมครั้งนี้มีความเห็นว่า อ.ส.พ. ควรมีการ
จัดท าแผนการบรรจุต าแหน่งรอง ผอ.อ.ส.พ. และควรจัดท าร่างข้อบังคับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณา
ต าแหน่งรอง ผอ.อ.ส.พ. ขึ้น  แล้วให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาก่อนน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ  โดยมีเป้าหมายการด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 และสามารถน าแผนไปใช้
ในปีงบประมาณ 2561  และขอฝากเรื่องการจัดท าแผนการบรรจุต าแหน่งแทนพนักงานท่ีจะเกษียณอายุในส้ิน
ปีงบประมาณ 2560 ให้สอดรับกับโครงสร้างองค์กรท่ีจะใช้ในปีงบประมาณ 2561 ด้วย 

2) ความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง จ านวน 4 ข้อ  
2.1) การบริหารแผนลงทุนประจ าปี 2559 ของ อ.ส.พ. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ต่ ากว่าเป้าหมายมาก ท้ังผลการเบิกจ่ายในภาพรวมท่ีเกิดขึ้นในช่วงปีและความสามารถในการเบิกจ่ายตาม
แผนการเบิกจ่ายในรายไตรมาส ดังนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารของ อ.ส.พ. ควรก ากับและติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบลงทุนท้ังภาพรวมการเบิกจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงในช่วงปีและความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนการ
เบิกจ่ายในรายไตรมาสอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

นายดุสิตฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการอธิบายในประเด็นการด าเนินการใน 
ปัจจุบันว่าในปีงบประมาณ 2560 อ.ส.พ. ได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง เช่น ก่อนส้ินปีงบประมาณ 2560 อ.ส.พ. 
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 1) เร่งการจัดซื้อจัดจ้าง  2) เร่งกระบวนการตรวจรับ  3) เร่งการเบิกจ่าย และ 4) ให้มีการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการให้คณะกรรมการฯ ทุกเดือน และในอนาคต (ปี 2561) อ.ส.พ. ได้
เตรียมการล่วงหน้าและได้ด าเนินการแล้วอย่างไรบ้าง ท้ังนี้ การอธิบายในรายละเอียดยินดีให้ค าปรึกษาในหัวข้อ
ดังกล่าวต่อไป 

นายสิรินทร์ฯ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณของ อ.ส.พ. ได้ด าเนินการเป็นประจ าและต่อเนื่อง เช่น มีการรายงานแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนฯ และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการ     
อ.ส.พ. เพื่อทราบเป็นประจ าทุกเดือน  โดยได้น าเสนอรายงานในรูปแบบกราฟแสดงผล แนวโน้ม และเป้าหมาย 
ต่างๆ ไว้แล้ว และควรรวบรวมน ามาแสดงเป็นเอกสารแนบ ตลอดจน อ.ส.พ. ได้มีการวางแผนเตรียมพร้อม 

/จัดท า... 
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จัดท าโครงการหรือแผนงานไว้รองรับงบประมาณ หรือ Stock Project ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
เป็นต้น 

2.2) อ.ส.พ. ควรมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในกิจการด้านพฤกษศาสตร์กับ
หน่วยภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อน าผลงานวิจัยของ อ.ส.พ. ไปสู่การพันนาและใช้ประโยชน์จริง และเพื่อให้
เกิดการสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีจ าเป็นต่อการพันนาองค์กร 

ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมในรายละเอียดว่าขณะนี้ อ.ส.พ.  
ได้มีการท า MOU กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ แล้วจ านวนกี่ฉบับ และ
ในอนาคต (ปี 2561) อ.ส.พ. วางแผนจะท า MOU กับหน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้นอีกจ านวนกี่ฉบับ เป็นต้น และขอ
มอบให้ประธานอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ รับไปพิจารณาและให้ค าปรึกษาการอธิบายใน
รายละเอียดในหัวข้อนี้ต่อไป 

2.3) อ.ส.พ. ความสร้างอัตลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นจุดสนใจ กระตุ้น
การรับรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
รวมท้ังพันนาสู่การเป็นสวนพฤกษศาสตร์ต้นแบบท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้และพันธุ์ ไม้ ท่ีใกล้สูญพันธุ์  เพื่อสนับสนุน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย 

ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรอธิบายในลักษณะเดียวกับข้อ 2.2 ว่าในปีนี้ 
(ปี 2560) อ.ส.พ. ได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และได้ก าหนดอัตลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์แต่ละ
แห่งแล้วอย่างไรบ้าง และได้มีการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดรับอย่างบ้าง และมีแผนการ
ประชาสัมพันธ์ในอนาคตท่ีทันสมัยยุค 4.0 อย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น แผนการประชาสัมพันธ์ใน Social 
Network  เป็นต้น  และขอมอบให้คณะอนุกรรมการพันนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์รับไปพิจารณาในหัวข้อนี้
ต่อไป 

2.4) อ.ส.พ. มีผลการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรหัวข้อ การบริหาร
ความเส่ียง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีระดับคะแนนต่ ากว่า 3.0000 ดังนั้น 
ผู้บรหิารระดับสูงของ อ.ส.พ. การเข้าร่วมโครงการพันนาด้านการบริหารจัดการองค์กรด้วยตนเอง และก ากับ
ดูแลพร้อมท้ังแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค์เพื่อให้องค์กรสามารถพันนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการองค์กรในทุกด้าน 

ประธานฯ ขอมอบให้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง รับไปพิจารณาใน
หัวข้อนี้ต่อไป 

ท่ีประชุมขอมอบให้ ส่วนนโยบายและแผน รับผิดชอบด าเนินการ รวบรวม
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตฯ ของคณะกรรมการ อ.ส.พ. และของ
คณะอนุกรรมการฯ เสนอเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนฯ เพื่อให้สัตยาบัน  และเวียนข้อเสนอ
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตฯ ดังกล่าวส่งให้ประธานกรรมการและกรรมการ ทุกท่าน 

/ทราบด้วย... 
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ทราบด้วย  แล้วจัดส่งเอกสารดังกล่าว ไปยัง สคร. ให้ทันภายในก าหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผล
การประเมิน (ภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560)  และในการประชุมครั้งหน้าให้น ามาเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบต่อไป   

มติที่ประชุม มอบให้คณะอนุกรรมการฯ น าไปพิจารณาและร่วมให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตฯ และน าเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและ
ติดตามผลการด าเนินงาน พิจารณาและจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใน
ก าหนดเวลา แล้วให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

4.3 แต่งต้ังอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ เพิ่มเติม 
เรื่องเดิม 
ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 3 

พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแต่งต้ังคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ตามค าส่ังคณะกรรมการฯ        
ท่ี 9/2559 ส่ัง ณ วันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 และจากการประชุมคณะกรรมฯ ครั้งท่ี 10/2559 เมื่อวันท่ี 2 
ธันวาคม 2559 เห็นชอบแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม ตามค าส่ังคณะกรรมการฯ ท่ี 3/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 
6 มกราคม 2560 เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อเท็จจริง 
1) ในการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 

19 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเสนอให้มีการแต่งต้ังอนุกรรมการ เพิ่มเติม จ านวน 2 ท่าน ดังนี้  
1.1) รศ.ดร.ศุภจิตรา  ชัชวาลย์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1.2) ผศ.ดร. ฉัตรชัย  เงินแสงสรวย หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การสวนพฤกษศาสตร์และ

สถาบันการศึกษาภายในประเทศ  
2) องค์การฯ จึงได้จัดท าร่างค าส่ังคณะกรรมการฯ เรื่อง แต่งต้ังอนุกรรมการวิชาการ

และภูมิสถาปัตย์ เพิ่มเติม น าเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1) พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 มาตรา 17 เพื่อ

ประโยชน์แห่งกิจการของ อ.ส.พ. ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการอย่าง
หนึ่งอย่างใดของ อ.ส.พ. และก าหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการได้ 

2) กฎบัตรคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ก าหนดให้องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการรวมท้ังคณะไม่เกิน 19 คน ซึ่งปัจจุบันมี
จ านวน 13 คน โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

/2.1) ให้ค าแนะน า... 
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2.1) ให้ค าแนะน าและก ากับดูแลการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านวิชาการ ภูมิสถาปัตย์ 
และผังแม่บท ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิต์ิ และสวนพฤกษศาสตร์สาขาทุกแห่ง ให้
ครอบคลุมภารกิจทุกด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2) วางแนวทางพันนาพืชพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพฤกษศาสตร์ให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม บนพื้นฐานของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

2.3) ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิชาการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ 

2.4) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์การสวน
พฤกษศาสตร์และสถาบันทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ 

การพิจารณา 
ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าจากการเดินทางไปศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ 

สหราชอาณาจักร เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ท่ีผ่านมาเห็นว่า อ.ส.พ. ควรพิจารณาให้มี
คณะฯ ด้านภูมิสถาปัตย์ (Landscape) หรืออนุกรรมการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้าน Landscape เป็น
ต้น เพื่ อให้การด าเนินงานด้ านภูมิสถาปัตย์  บรรลุผลส าเร็จและมีประ สิทธิภาพ  และ ขอมอบให้
คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสภาปัตย์ รับไปพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม  1) เห็นชอบแต่งต้ังอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการวิชาการและ
ภูมิสถาปัตย์ เพิ่มเติม จ านวน 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาล หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย  และ ผ.ศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตามท่ีคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ น าเสนอ 

 2) มอบให้คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสภาปัตย์ รับข้อเสนอแนะของ
ท่ีประชุมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

4.4 ขยายเวลารักษาการผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลับ) 
เป็นการประชุมลับเฉพาะคณะกรรมการฯ 

มติที่ประชุม  ลับ 

4.5 การเสนอแต่งต้ังผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลับ) 
เป็นการประชุมลับเฉพาะคณะกรรมการฯ 

มติที่ประชุม  ลับ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 

5.1 ผลการจัดกิจกรรมที่ส าคัญตามแผนงาน ประจ าปี 2560 (เดือนพฤษภาคม 2560)  
เลขานุการ รายงานผลจัดกิจกรรมท่ีส าคัญตามแผนงาน ประจ าปี 2560 (ต.ค. 2559 

– ก.ย. 2560) ดังต่อไปนี้ 
/กิจกรรม... 
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กิจกรรมท่ีด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2560 ได้แก่ 
1) กิจกรรม อบรม ได้แก่ อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น ผู้ท่ีเข้ารับการอบรม ได้แก่ 

นักศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าท่ีขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 29 คน 

2) กิจกรรมวันส าคัญ ได้แก่ กิจกรรมบวชป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน วันท่ี 
23 พฤษภาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับชุมชนบ้านกองแหะจัดกิจกรรม“บวชป่าชุมชนเพื่อการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน” โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมและ ชุมชนท้องถิ่น สู่การอนุรักษ์ทรัพยากร
พรรณพืชอันล้ าค่าของประเทศ โดยมี นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน ณ ป่าชุมชนบ้านกองแหะ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนผู้เข้าร่วม 
200 คน 

ในส่วนกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2560 ได้แก่ 
1) กิจกรรมฝึกอบรม ได้แก่ อนุกรมวิธานพืชขัน้สูง 
2) นิทรรศการได้แก่ วันส่ิงแวดล้อมโลก นิทรรศการเชิงรุก นิทรรศการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

5.2 รายงานฐานะทางการเงินขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ สิ้นสุด ณ เดือนเมษายน  
2560 และรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนพฤษภาคม 2560 

ข้อเท็จจริง 

นางสาวปัถวีฯ ผอ.ส านักอ านวยการ รายงานฐานะทางการเงินและการใช้จ่ายงบ
ลงทุนขององค์การต่อท่ีประชุมเพื่อทราบดังนี้  

1) การรายงานฐานะทางการเงิน 
การด าเนินงานของ อ.ส.พ. ประจ างบประมาณ 2560 ด าเนินงานมาจนถึงส้ินสุด 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2560 สรุปผลทางบัญชีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนซึ่งมี
รายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และได้ผ่านการสอบทานงบการเงินจากส านักตรวจสอบภาย
โดยท าการสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของการแสดงข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 
เมษายน 2560 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดส้ินสุดในวันเดียวกัน  รายงานงบการเงินดังกล่าว
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระท่ี 5.2 (1) โดยสรุปดังนี้  

(1) รายงานสถานะการเงินส้ินสุดเดือน เมษายน 2560 ของ อ.ส.พ. 
สินทรัพย์            จ านวน 739,200,938.31  บาท 
หนี้สิน            จ านวน 535,618,861.96  บาท 
ส่วนของทุน         จ านวน 203,582,076.35  บาท 
 

/(2) รายงาน... 
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(2) รายงานผลการด าเนินงานสะสมถึงเดือน เมษายน 2560 
รายได้                 จ านวน 130,450,484.87  บาท 
ค่าใช้จ่าย              จ านวน 116,296,253.97  บาท 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   จ านวน   14,154,230.90  บาท 

2) รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนพฤษภาคม 2560 
นางสาวปัถวีฯ รายงานท่ีประชุมว่า อ.ส.พ. สามารถด าเนินการลงนามสัญญาได้

ทันกรอบระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี ส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุน คาดว่าสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 2560 

นางปาลิกาฯ รายงานท่ีประชุมเพิ่มเติมว่างบลงทุน ณ เดือนพฤษภาคม สามารถ
เบิกจ่ายได้ประมาณร้อยละ 25 และคาดว่าภายในไตรมาสท่ี 3 (ภายในเดือนมิถุนายน 2560) คาดว่าสามารถ
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 50 และส่วนท่ีเหลือท้ังหมดคาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในไตรมาสท่ี 4 (ภายในเดือน
กันยายน 2560)  

นางปาลิกาฯ ขอน าเสนอปฏิทินแผนฯ ท่ีได้จัดท าขึ้น ได้แก่ 1) ปฏิทินแผนการ
เบิกจ่ายงบลงทุนเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนท่ีเป็นครุภัณฑ์ ซึ่ง
คาดว่าสามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 4 (ภายในเดือนสิงหาคม)  2) ปฏิทินแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนท่ีใช้จากเงินรายได้ (ท่ีจัดสรร ปีงบประมาณ 2559)  และ 3) ปฏิทินแผนงบลงทุนของ
ปีงบประมาณ 2561 ได้จัดเตรียมแผนการเบิกจ่ายไว้แล้ว โดยแยกเป็นกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการ
ด าเนินการท่ีแตกต่างกัน  เพื่อทราบและใช้เป็นคู่มือในการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้ทันตามก าหนดเวลา
ต่อไป ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม   

การพิจารณา 
ท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า อ.ส.พ. ควรมีการเรียกประชุมและเร่งรัดติดตามผู้ท่ี

รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังสวนพฤกษศาสตร์สาขาด้วย เพื่อช่วยเร่งรัดติดตามและช่วยแก้ไขปัญหา
อย่างใกล้ชิดหากเกิดข้อติดขัดหรือล่าช้า 

มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานฐานะทางการเงินส้ินสุด ณ เดือนเมษายน 2560 
2) รับทราบความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนพฤษภาคม 2560 
3) มอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ.  ผอ.ส านักอ านวยการ และ

หัวหน้าส่วนการเงินการคลัง รับข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปด าเนินการต่อไป 

5.3 ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ   

5.3.1 คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์  
นางสาวรัชดาฯ รายงานว่าคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ได้มีการ

ประชุมครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จ านวน 11 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

/1) การจัดท า... 
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1) การจัดท าบันทึกความเข้าใจกับ สวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
คณะอนุกรรมการฯ มีม ติ เห็นชอบให้พิจารณาแนวทางการ เ ชิญ

ผู้อ านวยการสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มาบรรยายให้ความรู้ และลงนามบันทึกข้อตกลง  โดยควรมี
การเตรียมความพร้อม ก าหนดหัวข้อการสัมมนา ประเด็นค าถามให้ชัดเจน และแจ้งคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อ
ได้ทราบต่อไป ท้ังนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการประสานเชิญ  ส าหรับงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการพิจารณาจาก
งบประมาณโครงการสร้างเครือข่ายในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมมอบให้ ผู้อ านวยการศูนย์วิ จัยและพันนา สง่า  สรรพศรี 

ด าเนินการประสานเชิญผู้อ านวยการสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์มาบรรยายให้ความรู้ และร่วมประชุมหารือกับ
คณะกรรมการ อ.ส.พ. และเนื่องในโอกาสการลงนาม MOU ด้วย  และเสนอให้พิจารณางบประมาณจาก
โครงการพันนาสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรด้านงานคณะกรรมการมาช่วยสนับสนุน ซึ่งถือเป็นตัวช้ีวัด
ของคณะกรรมการฯ ด้วย และควรเร่งด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2560 

2) ความก้าวหน้าโครงการพันนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชด าเนินฯ คณะ
อนุกรรมการฯ เสนอแนะว่าควรจัดท าแผนผังเส้นทางในภาพรวมท้ังหมดก่อน แล้วจึงก าหนดแนวความคิดและ
จุดเด่นของแต่ละเส้นทาง เพื่อสร้างเรื่องราวดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว ก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุด
ของแต่ละเส้นทาง โดยระหว่างทางควรมีจุดพัก ป้ายส่ือความหมาย และป้าย  บอกทาง ตลอดเส้นทาง ท้ังนี้ ใน
เบ้ืองต้น ท่ีประชุมฯ ได้มอบหมายให้จัดท าแผนผังเส้นทางในภาพรวมท้ังหมด ก าหนดแนวความคิดและจุดเด่น
ของแต่ละเส้นทาง เพื่อน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

3) ความก้าวหน้าการด าเนินงานการออกแบบสายล่อฟ้า  คณะอนุกรรมการฯ มี
มติให้เร่งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการ
ด าเนินการให้ชัดเจน 

4) ความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านวิชาการ ตามบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ประจ าปีบัญชี 2560  คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้เร่งรัดการด าเนินการ 
เพื่อให้มีความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่อไป 

5) การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบคุณสมบัติ
ของต าแหน่งนักพฤกษศาสตร์ ประจ าหอพรรณไม้ และพนักงานพฤกษศาสตร์ (นิเวศวิทยา) ประจ าส่วนวิจัย
และห้องปฏิบัติการกลางท่ีน าเสนอ โดยนางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพันน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพันนา สง่า  
สรรพศรี รายงานว่าจะเร่งด าเนินการประสานส่วนทรัพยากรมนุษย์ เพื่อด าเนินการประกาศรับสมัครต่อไป 

ประธานอนุกรรมการฯ เสนอแนะว่าฐานเงินเดือนของ อ.ส.พ อยู่ในเกณฑ์ท่ี
ต่ ากว่าหลายหน่วยงาน แต่ให้ด าเนินการไปก่อน โดยเสนอให้เปิดรับสมัคร ต้ังแต่วุนิปริญญาตรี จนถึงวุนิ
ปริญญาเอก โดยให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด และมอบหมายให้เร่งด าเนินการโดยเร็วที่สุด 

6) การด าเนินงานเพื่อสร้างแหล่งส ารองพันธุกรรมพืชวงศ์กล้วย   คณะอนุ
กรรมการฯ รับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าทางส านักงานพันนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO)  

/ขอให้... 
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ขอให้ อ.ส.พ. จัดท าใบเสนอราคา เพื่อด าเนินการทางกระบวนการพัสดุโดยวิธีจ้างเหมาบริการต่อไป  
การพิจารณา 
ท่ีประชุมมอบให้ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพันนา สง่า สรรพศรี ติดต่อ

ประสานกับ ดร.ธนิต ชังถาวร เพื่อช่วยประสานเจรจากับทาง BEDO ในการด าเนินโครงการร่วมกันภายใต้
บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ 

7)  แผนบูรณาการบริหารจัดการพืชวงศ์กล้วยไม้ของ อ.ส.พ. 
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบการด าเนินงานและความก้าวหน้า โดย

ประธานฯ มีข้อเสนอแนะว่ากล้วยไม้ คือ จุดแข็งของ อ.ส.พ. ซึ่งในเดือนธันวาคม 2560 นี้ น่าจะสามารถเปิด
ส่วนจัดแสดงกล้วยไม้ให้สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ และหาก อ.ส.พ. สามารถจัดกิจกรรม ท่ีมีความโดดเด่น         
มีเอกลักษณ์ ก็จะท าให้เป็นท่ีสนใจในวงกว้างและเป็นท่ีกล่าวถึง ซึ่งท่ีประชุมฯ เห็นชอบกับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ด าเนินการและรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมเสนอแนะให้เร่งด าเนินการและเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วม

การประชุม The 23th World Orchid Conference ในปี พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐไต้หวัน 
8)  แนวทางการพันนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 

คณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะว่าการด าเนินงาน จะต้องก าหนดทิศทางให้
ชัดเจน ท้ังด้านการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์การถ่ายทอดองค์ความรู้ ขาดการต่อยอดไปสู่สาธารณะชน ยังไม่เป็น
ท่ีรู้จักส าหรับประชาชนโดยท่ัวไป ท้ังนี้ ควรต้องจัดการเรื่องสิทธิในการครอบครองพื้นท่ีให้เรียบร้อย จัดท า
แผนการด าเนินงานโดยเน้นการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง อ.ส.พ. และชุมชน พร้อมกับสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ แก่ชุมชน โดยท่ีประชุมฯ มีมติว่ายุทธศาสตร์ใหม่ของ อ.ส.พ. ซึ่งประกอบด้วย Education, Research 
และ Conservation สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ควรวางแผนในการด าเนินงานแต่ละด้านให้ชัดเจน โดยมีสวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิเป็นศูนย์กลาง ด าเนินการเช่ือมโยงไปยังสวนพฤกษศาสตร์สาขา ท้ังนี้ 
สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นจะต้องก าหนดแผนงานและตัวชี้วัดให้ตอบสนองกับแนวความคิดในการมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์การอนุรักษ์และเรียนรู้ “ระบบนิเวศทุ่งพึงพืด” 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการก าหนดแนวทางการ

พันนาแหล่งเรียนรู้ ของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และมอบให้หัวหน้าสวนฯ เร่งติดตามเรื่องการข้อใช้พื้นท่ี
และเน้นด้านมวลชนสัมพันธ์ และท่ีประชุมมีข้อสังเกตในการพิจารณาด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับจ านวนพื้นท่ีด าเนินการและสภาพความสมบูรณ์ของพื้นท่ีท่ีเหมาะสม เพื่อ
จะได้ก าหนดทิศทางของสวนพฤกษศาสตร์ได้ชัดเจนก่อนการประชาคมครั้งใหม่   และมอบให้รักษาการ
ผู้อ านวยการ อ.ส.พ. มีหนังสือแจ้งไปยังสวนพฤกษศาสตร์สาขา ให้เร่งรัดด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ  

 
/9) การเสนอ... 
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9)  การเสนอแต่งต้ังอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ เพิ่มเติม 
น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระท่ี  4.3 

10) การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 6th Southeast Asia Botanic Gardens 
(SEABG) Network Conference 

คณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะให้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม โดย
เริ่มต้นจากการประชุมเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศ 

11) การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะอนุกรรมการฯ เห็นความส าคัญของการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ร่วมกับมหาวิทยาลัย และขอให้ฝ่ายวิชาการรีบด าเนินการร่างโครงการวิจัยเขตกรรมมหาหงส์เพื่อขอเงิน
สนับสนุนการวิจัยจาก ส านักงานพันนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ีนางสาวสิริวรรณฯ ได้ประสานงานไว้ 

การพิจารณา 
ประธานฯ กล่าวเห็นด้วยกับในการท า MOU ดังกล่าวเนื่องจากจะเป็นประโยชน์

ต่อองค์กรในการร่วมมือและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางวิชาการ 
นายธนิตฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าทุกประเด็นท่ีคณะอนุกรรมการฯ ได้น าเสนอข้างต้น 

สามารถน าไปอธิบายประกอบกับข้อเสนอแนวทางปรับปรุงผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตฯ ตามท่ีท่ีประชุมได้
มีการพิจารณาแล้วในวาระท่ี 4.2 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการวิชาการและ        
ภูมิ สถาปัตย์  และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

5.3.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการด าเนินงาน  
นายสิรินทร์ฯ ประธานอนุกรรมการฯ รายงานว่าคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง

แผนงานและติดตามผลการด าเนินงาน ได้มีการประชุมครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 สรุป
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. 
จ านวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2561 จากการพิจารณาจากส านักงบประมาณ จ านวน 233.3198 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 1.84 
โดยงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเบ้ืองต้น จ าแนกตามหมวดงบประมาณรายจ่ายได้ดังนี้ 

 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน งบประมาณ
ได้รับปี 60 

ค าขอ Pre-
Ceiling 61 

ค าขอ Pre-
Ceiling 61 

พิจารณาค า
ขอปี 61 
เบื้องต้น 

พิจารณาค า
ขอปี 61 

เพ่ิม (ลด)  
จากปี 60 
(ร้อยละ) 

1. งบเงินอุดหนุน 193.5602 269.5396 211.9814 207.3815 190.5117 (1.57) 
2. งบลงทุน 44.1395 101.6857 78.3330 42.8226 42.8081 (3.02) 

2.1 ค่าครุภัณฑ์ 11.6645 62.1592 38.7915 34.6726 34.6581 197.12 
2.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง 32.4750 39.5415 39.5415 8.1500 8.1500 (74.90) 

รวม 237.6997 371.2253 290.3144 250.2041 233.3198 (1.84) 

คณะอนุกรรมการฯ รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณท่ีจ านวน 233.3198 ล้านบาท  ลดลง   
ร้อยละ 1.84 จากงบประมาณปี 2560 และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.1) ภาพรวมงบประมาณของประเทศลดลงโดยเฉพาะงบประมาฯในส่วน
ภารกิจพื้นฐานและงบบุคลากรภาครัฐ ซึ่งงบประมาณท่ี อ.ส.พ. ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะในเรื่องงบบุคลากร ท่ีคณะกรรมการ อ.ส.พ. มีมติให้ด าเนินการปรับปรุงอัตราเงินเดือนของบุคลากร 
อ.ส.พ. ให้ใกล้เคียงรัฐวิสาหกิจประเภทเดียวกัน โดยผู้แทนส านักงบประมาณได้ช้ีแจงว่า รายการค่าใช้จ่ายท่ี
จ าเป็นสามารถด าเนินการได้ หากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอหน่วยงานสามารถจัดท าเรื่องเสนอ
ขอรับจัดสรรงบกลางเพื่อใช้ด าเนินการได้ 

1.2) งบประมาณท่ีลดลงโดยเฉพาะรายการงบลงทุนท่ีลดลงร้อยละ 3.02 
ในขณะท่ีนโยบายของรัฐบาลเน้นให้เพิ่มสัดส่วนงบลงทุนของทุกหน่วยงาน แต่เนื่องจาก อ.ส.พ. ขาดความพร้อม
ในการด าเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องค่าส่ิงก่อสร้าง ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงถึงร้อยละ 74.90 จึงท าให้
ได้รับงบประมาณในส่วนนี้ลดลง ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 จึงให้มีการจัดเตรียมโครงการท่ีจะด าเนินการใน
แต่ละช่วงปีให้ชัดเจน (Stock Project) 

1.3) ให้เตรียมการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนท่ีมีความพร้อม
ในการด าเนินงาน เช่น สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด าริ ท่ีมีโครงการจัดท าค่ายพักแรม
เยาวชน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น หรือรายการอื่นท่ีมีความพร้อมในการด าเนินงาน โดยฝ่ายบริหารฯ ควรมี
การประชุมหารือร่วมกันในการด าเนินงาน 

1.4) อ.ส.พ. ยังสามารถเพิ่มช่องทางในการขอรับจัดสรรงบประมาณใน
กลุ่มภารกิจจังหวัด (Area) ได้ โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงพันนาพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และเสนอขอรับความเห็นชอบหรือบรรจุไว้เป็นโครงการของจังหวัดท่ีสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งต้ังอยู่ ซึ่งจะ
เป็นการท าให้งบประมาณท่ี อ.ส.พ. ได้รับสอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลและได้
ด าเนินการร่วมกับจังหวัดแบบบูรณาการอีกด้วย 

2)  ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจ าปี 2559 
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการ

ประเมินผลประจ าปี 2559 (เบื้องต้นก่อนการรับรองงบการเงินของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน) ท่ีระดับคะแนน  
/2.6353 ... 
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2.6353 และจัดท าหนังสือขออุทธรณ์ผลการด าเนินงานของ อ.ส.พ. และคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1) ให้เร่งจัดส่งแบบรับทราบผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลประจ าปี 2559 ให้คณะกรรมการฯ รับทราบ ซึ่งจะต้องจัดส่งให้กระทรวงการคลังภายใน 30 วัน 
โดยให้ระบุหมายเหตุเรื่องการขออุทธรณ์การปรับลดคะแนนจากการจัดส่งร่างตัวช้ีวัดล่าช้าตามหนังสือขอ
อุทธรณ์ผลการด าเนินงานท่ีส่งให้แก่กระทรวงการคลังไว้ด้วย 

2.2) มอบหมายให้ฝ่ายบริหารพิจารณาจัดท าร่างแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อสังเกตจากการประเมินผลและความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลังท่ีต้องจัดส่งให้
กระทรวงการคลัง ภายใน 60 วัน หลังรับทราบผลการด าเนินงาน (ภายในวันที 1 กรกฎาคม 2560) 

2.3) ในรอบการประเมินประจ าปี 2561 ควรมีการเตรียมการเรื่องการ
จัดท าร่างตัวชี้วัดการด าเนินงานให้พร้อมก่อนเริ่มต้นรอบปีประเมิน 2 เดือน โดยฝ่ายบริหารควรมีการประชุม
หารือร่วมกันในการก าหนดร่างตัวช้ีวัดการประเมินผล รวมถึงการเจรจากับกระทรวงการคลังและบริษัทท่ี
ปรึกษาในการก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลประจ าปีขององค์การฯ ด้วย 

3)  ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจ าปี 2560 ใน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560) 

คณะอนุกรรมการฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลประจ าปี 2560 (ตุลาคม 2559 – 26 กุมภาพันธ์ 2560) และได้ก าหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตาม
เร่งรัดการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ในเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อให้ผู้ท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่
ละตัวชี้วัดมารายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคเพื่อหาแนวทางเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายต่อไป 

4)  ติดตามความก้ าวหน้าในการด าเนินงานเรื่องกรรมสิทธิ์ ท่ี ดินสวน
พฤกษศาสตร์ขอนแก่น 

คณะอนุ ก ร รมการฯ  ไ ด้ เ ชิญนาย สุ ริ ย ะฯ  เ ข้ า ร่ ว มก ารประ ชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ด้วย และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบความเป็นมาของการใช้
ประโยชน์ท่ีดินสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นต้ังแต่เริ่มก่อต้ัง จากการรายงานของรักษาการหัวหน้าสวนฯ นาย
คณิต  แวงวาสิต และคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

4.1) มอบหมายให้รักษาการหัวหน้าสวนฯ พิจารณาจัดท าข้อมูลความ
เป็นมาของการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น การขอใช้ประโยชน์พื้นท่ีให้ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นและให้น าเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้ง
ต่อไปในเดือนมิถุนายน 2560 

4.2) ในการจัดท าประชามติเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนในช่วงเดือน
สิงหาคม 2560 ให้มกีารจัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในท้องถิ่นถึง
ประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ และการสร้างมวลชนสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน 

/การพิจารณา 
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การพิจารณา 
นายสิรินทร์ฯ กล่าวว่าจากการเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และจากการลงพื้นท่ีและประชุมหารือร่วมกันแล้วได้พิจารณา
จากเอกสารต่างๆ ท่ีรักษาการหัวหน้าสวนฯ ได้รวบรวมมาน าเสนอ เห็นว่าเอกสารยังไม่ชัดเจนจึงมอบให้
รักษาการหัวหน้าสวนฯ ไปสรุปเรื่องความเป็นมาและการขอใช้พื้นท่ีฯ มาน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป   
และมีข้อเสนอแนะว่าทิศทางในการด าเนินการต่อไป ควรจะต้องเร่งด าเนินการในการขออนุมัติใช้พื้นท่ีหรือ
ขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสามารถจัดต้ังเป็นสวนพฤกษศาสตร์ในระดับภูมิภาค  ส าหรับพื้นท่ีท่ีเหลือท่ียังมีสภาพทุ่งพึง
พืดอาจด าเนินการขอร่วมใช้ประโยชน์พื้นท่ีร่วมกับชุมชนต่อไป 

นายสุริยะฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าจากการลงพื้นท่ีและร่วมหารือกับหัวหน้าสวนฯ 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ได้แจ้งใหผู้้ท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบว่าในการเข้าไปด าเนินการของสวนพฤกษศาสตร์อย่าง
น้อยท่ีสุดควรมีพื้นท่ีท่ีมีสิทธิ์เข้าไปด าเนินการได้ประมาณ 300 – 400 ไร่ จึงจะมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสวน
พฤกษศาสตร์ของภูมิภาค แต่หากพื้นท่ีเข้าไปด าเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายอาจจะต้อง ยุติโครงการฯ           
ซึ่งความก้าวหน้าในการด าเนินการขอใช้พื้นท่ีของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับ
นายอ าเภอพล ให้มีการจัดประชาคมหมู่บ้านในต าบลใกล้เคียงโดยรอบพื้นท่ีขึ้นอีกครั้งอย่างน้อยให้มาร่วม
ประชาคมเกินครึ่งหนึ่งของจ านวนครัวเรือนท้ังหมดประมาณ 200 – 300 ครัวเรือน แต่เดิมท่ีได้จัดประชาคม
ก่อนหน้านี้แล้ว และมีผู้มาร่วมประชาคมไม่ถึงครึ่งของจ านวนครัวเรือนท้ังหมด ซึ่งได้แนะน าให้หัวหน้าสวนฯ 
ติดตามเรื่องและสร้างความสัมพันธ์กับผู้น าท้องถิ่น เครือข่ายเยาวชน ผู้ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นท่ี ตลอดจน
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี ให้ช่วยส่ือสารและสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นท่ีและโดยรอบพื้นท่ียอมรับ
และให้การสนับสนุนการขอใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และให้เน้นด้านมวลชนสัมพันธ์  

ประธานฯ มีความเห็นพ้องกับนายสุริยะฯ ว่าในการด าเนินการโครงการฯ หาก
ไม่ส าเร็จตามเป้าหมายควรเสนอให้ยุติโครงการ 

นายธนิตฯ กล่าวว่าจากการได้ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ ยมแล้ว มีข้อสังเกตว่าพื้นท่ี    
ทุ่งพึงพืดเหลือพื้นท่ีเพียงส่วนน้อยแล้ว เพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่ได้กลายสภาพเป็นพื้นท่ีท่ีมีการปรับใหม่ไม่เหลือ
สภาพความสมบูรณ์ของทุ่งพึงพืดอีกต่อไปแล้ว ดังนั้น ก่อนท าประชาคมรอบใหม่ทางสวนพฤกษศาสตร์
ขอนแก่นควรก าหนดทิศทางของสวนพฤกษศาสตร์ให้ชัดเจน 

นายสุริยะฯ ให้ความเห็นว่าการด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกเหนือจากพื้นท่ีท่ีต้ังสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นแล้ว การมองหาพื้นท่ีท่ีจะเข้าไป
ด าเนินการในพื้นท่ี ในอนาคตยังมีพื้นท่ีอีกหลายแห่งท่ีอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งในระยะยาวในฐานะท่ีอยู่กระทรวงเดียวกันมีการประสานบูรณาการท างานร่วมกันให้ อ.ส.พ. เข้าไปบริหาร
จัดการให้เป็นระบบมาตรฐานของสวนพฤกษศาสตร์ และให้ข้อสังเกตว่าผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น (ทสจ.) สนับสนุนและให้ความส าคัญกับสวนพฤกษศาสตร์
ขอนแก่น  จากในอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มีการเสนอให้เปล่ียนช่ือสวนพฤกษศาสตร์เมืองพล (เดิม) 
เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น  และทาง ทสจ. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของ 

/สวนพฤกษศาสตร์... 
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สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น มาอย่างต่อเนื่อง  และเห็นว่าในปัจจุบันการด าเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์
ขอนแก่น ยังมิได้มีการด าเนินงานพันนาสวนพฤกษศาสตร์ในเชิงรุกเท่าท่ีควร และกระบวนการขอใช้พื้นท่ียังไม่
มีความคืบหน้า 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงาน
และติดตามผลการด าเนินงาน  และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

5.3.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 
นายภราดรฯ รายงานว่าคณะอนุกรรมการพันนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ได้

มีการประชุมครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 

1)  รายรับและจ านวนนักท่องเท่ียว รายรับและจ านวนนักท่องเท่ียว ในเดือน
ตุลาคม 2559 – 15 พฤษภาคม 2560 โดยสรุปดังนี้ 

1.1) รายได้จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (เดือนตุลาคม 2559 – 15 พฤษภาคม 2560) รวมท้ังส้ินเป็นเงิน 27,898,880 บาท เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.61  

1.2) จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(เดือนตุลาคม 2559 – 15 พฤษภาคม 2560) รวมท้ังส้ินจ านวน 487,510 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.12 จ าแนกได้ดังนี้ 

- สวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (เดือน
ตุลาคม 2559 – 15 พฤษภาคม 2560) รวมจ านวน 411,122 คน ท้ังนี้มีผู้เข้าชม Canopy Walks จ านวน 
337,770 คน  

- สวนพฤกษศาสตร์สาขา ประจ าปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 
2559 – 15 พฤษภาคม 2560) รวมจ านวน 76,388 คน (สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ านวน 62,144 คน      
สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด าริ จ านวน 11,445 คน  สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 
จ านวน 2,799 คน) 

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1) ด้านการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ของสวนฯ สาขา ควรศึกษา 

ส ารวจกิจกรรมภายในจังหวัดหรือพื้นท่ีใกล้เคียง และอัตลักษณ์ของสวนฯ เพื่อจัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเท่ียว 
และหาวิธีการ แนวทางการเพิ่มรายได้และจ านวนผู้เข้าเย่ียมชมสวนฯ 

2) ข้อมูลด้านรายได้และจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ ควรมีการสรุปผล 
ช้ีแจงรายละเอียด พร้อมระบุสาเหตุ ปัจจัย ท่ีส่งผล (เพิ่ม/ลด) ต่อรายได้และจ านวนนักท่องเท่ียว รวมท้ัง
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาหาแนวทางการเพิ่มรายได้และจ านวนผู้เข้าเย่ียมชมสวนฯ ต่อไป 

 
3) กรณี... 
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3) กรณี Canopy Walks ปิดเพื่อบ ารุงรักษา ระหว่างนั้นควรหากิจกรรม
และวางแผนเพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาชมสวนฯ ในช่วงฤดูฝนนี้ 

2) การด าเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
2.1) กิจกรรมด้านการตลาด ได้แก่ 

2.1.1) จัดหาผู้ประกอบการมาเช่าพื้นท่ีในอาคารบลูแวนด้า  
2.1.2) กรณีการจดเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์กิ้งก่าบิน ส านัก

พันนาธุรกิจอยู่ระหว่างการออกแบบเครื่องหมายการค้า 
2.1.3) ด าเนินการประสานงานกับบริษัท Divana Spa จ ากัด ซึ่งทาง

บริษัทฯ สนใจประเภทสารสกัดธรรมชาติของงานวิจัยมหาหงส์ รวมถึงสารสกัดธรรมชาติจากพืชและดอกไม้
ชนิดอื่นๆ  

2.1.4) ด าเนินการประสานงานกับบริษัท คู่สร้าง-คู่สม (ประเทศไทย) 
จ ากัด โดยทางบริษัทฯ แจ้งว่าจะจัดส่งแผนการตลาดภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้พิจารณาต่อไป 

2.1.5) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ฝ่ายการตลาด
ต่างประเทศ ให้การตอบรับการขอพื้นท่ีจัดนิทรรศการในงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2017 
เรียบร้อยแล้ว  

2.1.6) เข้าร่วมการออกบูธส่งเสริมการท่องเท่ียวในงาน “วันธรรมดา 
น่าเท่ียว” กับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและการท่องเท่ียวและกีฬา เมื่อวันท่ี 11 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ 
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  

2.1.7) เชิญชวนและประสานงานน ากองประกวด Mister Global ซึ่ง
มีผู้เข้าร่วมการประกวดประมาณ 40 ประเทศ โดยการน ามาเข้าเย่ียมชมสวนและถ่าย VTR จ านวน 60 คน เมื่อ
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 เพื่อแพร่ภาพในวันประกวดและตามช่องทางส่ือฯท่ัวโลก ซึ่งการด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

2.1.8) ผลการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
เสด็จพระราชด าเนินมาทรงซ้อมวิ่งในภูมิประเทศ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (เป็นการส่วนพระองค์) เมื่อวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.2) กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
2.2.1) ก าหนดจัดท า Benchmarking ด้านบริหารและ

ประชาสัมพันธ์กับสวนนงนุช ขณะนี้คณะท างานอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานในการน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อน าเสนอ ผอ.อ.ส.พ. ให้ความเห็นชอบ  

2.2.2) ด้านการประชาสัมพันธ์ ด าเนินงานด้านส่งเสริมภาพลักษณ์ 
เผยแพร่บทบาท และกิจกรรมขององค์การฯ ผ่านส่ือแขนงต่างๆ ได้แก่ ส่ือหนังสือพิมพ์  ส่ือโทรทัศน์  ส่ือวิทยุ  
ส่ือนิตยสาร  ส่ือ Social Media  และประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือบุคคล โดยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมน า
ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

/2.2.3) สืบเนื่อง... 
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2.2.3) สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยให้ทบทวนแผนพันนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ สวนพฤกษศาสตร์
สาขาภูมิภาคให้เป็นท่ีรู้จัก เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ เสริมสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ส านักพันนาธุรกิจ จึงได้ก าหนดแนวทางในการพันนาปรับปรุงแผนพันนาธุรกิจและ
ประชาสัมพันธ์ โดยด าเนินการดังนี้ 

(1) จัดประชุมหารือ ทบทวนแผนพันนาธุรกิจและ
ประชาสัมพันธ์ ระยะส้ัน ระยะยาว โดยส านักพันนาธุรกิจเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานและส่วนนโยบาย
และแผนเป็นเลขานุการ  

(2) ด าเนินการหาอัตลักษณ์ ความโดดเด่นใหม่ๆ ของแต่ละ
สวนพฤกษศาสตร์ เพื่อดึงดูดใจ ตลอดจนก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

(3) จัด Event ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช สร้างความตระหนัก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเท่ียวทุก
ฤดูกาล  

(4) เพิ่มการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านธุรกิจ การตลาด ด้าน
วิชาการเผยแพร่ความรู้ ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์ในระดับ International และ 
National ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

(5) จัดท าส่ือเผยแพร่บทบาทภารกิจ กิจกรรม  อ.ส.พ. ผ่าน
ทาง Social Media และ Mobile Application botany 4 thai โดยเฉพาะ Website ขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ โดยจัดท าเป็น 2 ภาษา (ไทย - อังกฤษ) และให้เป็นข้อมูลท่ี update อยู่เสมอ 

(6) ประสานความร่วมมือจาก editor นักวิชาการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ รวมทั้ง editor และ Blogger จากต่างประเทศในการร่วมเขียนและเผยแพร่ ข้อมูลลงส่ือ Social 
Media และส่ือต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

    คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1) ควรด าเนินการจดเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์กิ้ งก่าบินให้

เรียบร้อย โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนพันนาผลิตภัณฑ์ฯ เป็นผู้ด าเนินการฯ ต่อไป 
2) การออกบูธ ควรมีการออกบูธร่วมกับต่างประเทศด้วย เพื่อสร้าง

การรับรู้ให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติรู้จักและขยายวงกว้าง 
3) ควรประสานงานกับสายการบินต่างๆ เพื่อท าการประชาสัมพันธ์

สวนฯและจัดท าข้อมูลอย่างน้อย 2 ภาษา 
4) การประสานงานกับบริษัท Divana Spa จ ากัด ผู้ท่ีเกี่ยวข้องฯ ควร

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารสกัดธรรมชาติอื่นๆ ท่ีองค์การฯ มีอยู่ เพื่อน าไปสู่การต่อยอดการพันนาสู่การเพิ่ม
รายได้ให้กับองค์การฯต่อไป 
 

/5) การประสาน... 
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5) การประสานงานกับบริษัท คู่สร้าง-คู่สม (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องฯ ควรทบทวน หารือร่วมกันเกี่ยวกับสินค้าท่ีบริษัทฯ สนใจ เพื่อน าไปสู่ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของ   
องค์การฯ ต่อไป 

3) ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการ MOU 
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะน าผลการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และพาคณะนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลมา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ใน
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560  

4)  โครงการพันนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชด าเนินฯ 
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบว่าองค์การฯ ได้จัดท าโครงการพัฒนาเส้นทาง

ตามรอยเสด็จพระราชด าเนินฯ โดยขณะนี้ก าลังด าเนินการจัดท าเส้นทางกระสุนพระอินทร์ โดยเริ่มต้นเส้นทาง
จากศูนย์สารนิเทศ ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางท่ีสามารถเดินศึกษาได้ ต้ังแต่ศูนย์สารนิเทศผ่านแปลงปาล์มแล้ว
เดินกลับเส้นทางเดิม ส่วนเส้นทางอื่นอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ต่อไป  

5)  การขอข้อแนะน า ค าปรึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
คณะอนุกรรมการฯ ได้เรียนเชิญ นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดภายในประเทศไทย เป็นท่ีปรึกษา และขอข้อแนะน า ค าปรึกษาด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด เพื่อให้มีแนวคิดในการน ามาพันนาการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

5.1) ควรมีการจัด Event เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวตามฤดูกาลต่างๆ 
5.2) ในการจัดกิจกรรมนั้น ควรพิจารณาประกอบกับปฏิทินการท่องเท่ียว

ของ ททท. 
5.3) ให้ข้อคิดในการจัดกิจกรรมเช่น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

เป็นโรงพยาบาลท่ีใช้สมุนไพรในการประกอบยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงอาจก าหนดแผนกิจกรรมตอบสนองและ
เช่ือมโยงกัน 

5.4) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จัก
อาหารพื้นเมืองของทุกภาค จึงแนะน าให้องค์การฯ จัดท าแผนการท่องเท่ียวโดยผนวกกับการท าอาหารจาก
ดอกไม้และพรรณพืช 

5.5) ปัจจุบันการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีโครงการท้าเท่ียวข้ามภาค 
และ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท จึงแนะน าให้สร้างกิจกรรม เพื่อตอบรับโครงการฯ ดังกล่าว ท้ังนี้ยังมีการ
จัดท าหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทร่วมกับสถานีน้ ามันบางจาก ซึ่งหากว่ามีกิจกรรม/โครงการท่ี
สอดคล้องกันก็อาจจะสามารถเพิ่มเติมเส้นทางการท่องเท่ียวของสวนฯ ท่ีสามารถน าเสนอกับทางพันธมิตรของ
ททท. ซึ่งยินดีท่ีจะเจรจา เพื่อจัดท าหนังสือเพิ่มเติม 

5.6) ควรจัดโครงการ Local experience ในพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยอาจต้องให้ฝ่ายสินค้าของ ททท. มาช่วยให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบโครงการ 

/5.7) การท่องเท่ียว... 
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5.7) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีโครงการท่ีจะน าหน่วยงานภาครัฐท่ี
เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานท่ีท่องเท่ียวออกบูธ เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น จึงขอให้องค์การฯ เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวภาครัฐในโอกาสต่อไป 

5.8) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จะน ารายการเนวิเกเตอร์เข้ามาถ่าย
ท าในพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และก าหนด
ออกอากาศเผยแพร่ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 

การพิจารณา 
นางสาวสิริวรรณฯ เรียนท่ีประชุมว่า ได้ประสานในเบ้ืองต้นกับนายปิยเกษตรฯ 

ขอให้เร่งด าเนินการโครงการพันนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชด าเนินฯ ระยะท่ี 1 เส้นทางกระสุนพระอินทร์  
ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560 เนื่องจากได้รับการผลักดันจากท่ีปรึกษาในคณะอนุกรรมการฯ ติดต่อ
รายการโทรทัศน์ (รายการเนวิเกเตอร์) เข้ามาถ่ายท าในเดือนกรกฎาคมนี้ 

ประธานฯ กล่าวว่าได้ประสานเบื้องต้นกับนายคชาชาญ มงคลเจริญ รอง
กรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 3 ขอความอนุเคราะห์ให้เข้ามาช่วยสนับสนุนงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์  และมอบให้ประธานอนุกรรมการฯ รับไปพิจารณาด าเนินการเพื่อสานต่อและร่วมผลักดันงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ของ อ.ส.พ. ต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพันนาธุรกิจและ
ประชาสัมพันธ์ และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

5.3.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
นางจิราพรฯ ประธานอนุกรรมการฯ รายงานว่าคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ได้มีการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จ านวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1)  รายงานผลกระทบจากภัยธรรมชาติในพื้นท่ี อ.ส.พ. 
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบผลกระทบจากภัยธรรมชาติในพื้นท่ี อ.ส.พ. ท่ี

เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง มีลมกรรโชกแรง  และพายุหมุน ในพื้นท่ี อ.ส.พ. เดือน พฤษภาคม 2560 ท่ีผ่านมา 
ซึ่งส่งผลทรัพย์สิน อ.ส.พ. ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนเกิดความเสียหายหลายพื้นท่ี ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่,  สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด าริ,   
สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และสวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย 

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตให้ฝ่ายบริหารด าเนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้  
(1) สรุปมูลค่าความเสียหายเป็นตัวเงิน 
(2) ส ารวจความเสียหาย 
(3)  จัดท าแผนฟื้นฟู และแนวทางในการป้องกันหรือการบรรเทาความ

เสียหายกรณีท่ีเกิดเหตุ ท้ังนี้ให้ครอบคลุมถึงตัวอาคาร พื้นท่ีสวนและจุดอื่นๆ 
/(4) ทบทวน... 
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(4) ทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
และระบบความคุมภายในท่ีเกี่ยวข้อง ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วแผนและระบบดังกล่าวสามารถใช้ได้ดีหรือไม่  ควร
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

(5) จัดท ามาตรฐานความปลอดภัยของผู้เข้ามาเยี่ยมชมสวน รวมถึง ความ
ปลอดภัยในการท างานอย่างเร่งด่วนเนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนบริหารความเส่ียง RF5 การ
จัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการท้ังภายใน และภายนอก  

คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้อง
เข้าไปดูแล  โดยอาจมีการจัดแบ่งเขต (Zoning) ในการดูแลต้นไม้ ในกรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอ อาจหาวิธีการ
อื่นๆ มาเสริมเพื่อช่วยในการปฏิบัติ  อาทิเช่น การให้โอกาสนักศึกษาฝึกงานเข้ามาช่วยในการส ารวจ และดูแล
ต้นไม้ เป็นต้น 

2)  รายงานผลการบริหารความเส่ียงไตรมาสท่ี 2/2560 
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบรายงานผลการบริหารความเส่ียงและสรุปผล

การบริหารความเส่ียงได้จากเอกสารสรุปผลการจัดการความเส่ียง อ.ส.พ. ไตรมาสท่ี 2 สามารถสรุปผลการ
บริหารความเส่ียงจ านวน 9  ปัจจัย ได้ดังต่อไปนี้   

(1) ปัจจัยเส่ียงท่ีไม่สามารถลดความเส่ียงได้ จ านวน 3 ปัจจัย ประกอบด้วย 

RF6   การไม่มีสิทธิครอบครองในพื้นทีด าเนินการ 

RF7   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้และข้อมูลกลางเพื่อ
การตัดสินใจและการบริหารยังขาดการเช่ือมโยงไม่เป็นระบบเดียวกัน 

RF9   การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและไม่คุ้มค่า 

(2) ปัจจัยเส่ียงท่ีลดได้แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 6 ปัจจัย 
ประกอบด้วย 

RF1  การส่ือสารองค์กรไม่เป็นไปในเชิงรุก  
RF2  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นมาตรฐาน   
RF3  การไม่สามารถปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ

ด าเนินงานได้ 

RF4  การก าหนดมาตรฐานการให้บริการท้ังภายในและภายนอกไม่
ชัดเจน 

RF5  การจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นท่ีไม่เพียงพอ
ต่อผู้ใช้บริการท้ังภายใน และภายนอก 

RF10  บุคลากรผู้รับผิดชอบและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในด้าน
ระเบียบและข้อบังคับไม่เพียงพอ 

อ.ส.พ. ได้มีการด าเนินปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการเงินและบัญชี 2560 แล้ว
เสร็จ และได้มีการจัดท าโครงการเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ ปัจจุบันอยู่ 

/ระหว่าง... 
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ระหว่างการด าเนินงาน คาดว่าเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จและส่งผลให้ความเส่ียงลดลงภายในปีงบประมาณ 

3)  ผลการส ารวจความตระหนักและความคิดเห็นด้านการบริหารความเส่ียง 
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบผลการส ารวจความตระหนักและความ

คิดเห็นด้านการบริหารความเส่ียงพิจารณาประกอบการน าไประบุปัจจัยเส่ียงปี 2561 และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
3.1) จากผลส ารวจเห็นว่ามีประเด็นความรู้ความเข้าใจในการเช่ือมโยง

ระหว่างความเส่ียงโดย Risk Map ของบุคลากร มีบุคลากรจ านวน 38% ท่ีไม่เข้าใจเลยในเรื่อง Risk Map     
จึงเห็นว่า ควรเร่งสร้างความรู้เรื่อง Risk Map โดยเฉพาะบุคลากรเข้าใหม่   

3.2) ในส่วนของการส ารวจ SWOT คณะอนุกรรมการฯ ให้รอผลสรุปการ
ท า SWOT ของแผนยุทธศาสตร์ล่าสุดมาเป็นแนวทางในการจัดแผนบริหารความเส่ียง 

4)  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะอนุกรรมการฯ รับทราบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2559 ท่ีได้ประกาศ ณ วันท่ี 9 พ.ค. 2560 อย่างเป็น
ทางการ โดย อ.ส.พ. อยู่ล าดับท่ี 61 จาก หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน 140 หน่วยงาน ด้วยคะแนน 83.23 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก 

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตให้ฝ่ายบริหารศึกษาปัญหาและและจัดท า
แผนการจัดการต่อประเด็นท่ีได้ระดับคะแนนค่อนข้างต่ าลดลง คือ ดัชนีคุณธรรมในการท างานของหน่วยงาน 
หัวข้อการบริหารบุคคลเรื่องประสบการณ์ตรง ซึ่งในปี 2559 ได้ 31.20 คะแนนลดลงจากปี 2558 (34.55 
คะแนน)   

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

5.3.5 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ  
 เลขานุการ รายงานว่าคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ 
ได้มีการประชุมครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จ านวน 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1)  ร่างข้อบังคับ อ.ส.พ. ว่าด้วยทุนวิจัย พ.ศ. .... 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับตามการพิจารณาในการ

ประชุมครั้งท่ีผ่านมา โดยสรุปได้ดังนี้ 
1.1) ได้พิจารณาค านิยามในร่างข้อบังคับ และรายละเอียดในเรื่อง

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและพิจารณาทุนวิจัยโดยท่ีประชุมมีความเห็นควรก าหนดเพิ่มบทท่ัวไปขึ้น 
เนื่องจากมีรายละเอียดการบริหารจัดการเงินทุนวิจัยท่ีควรก าหนดเป็นหลักการท่ีใช้บังคับท้ังทุนวิจัยภายในและ
ทุนวิจัยภายนอก เช่น การเก็บรักษาทุนวิจัย การเบิกจ่ายทุนวิจัย เป็นต้น 

/1.2) ร่าง... 
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1.2) ร่างข้อบังคับจึงควรแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 
หมวดท่ี 1  บทท่ัวไป 
หมวดท่ี 2  คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและพิจารณาทุนวิจัย 
หมวดท่ี 3  ทุนวิจัยภายใน 
หมวดท่ี 4  ทุนวิจัยภายนอก 

คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับฯ 
ตามท่ีท่ีประชุมได้อภิปรายไว้ แล้วน ามาเสนอให้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เมื่อแล้วเสร็จให้ส่งเรื่องให้
คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์พิจารณาต่อไป 

2)  คณะท างานปรับปรุงระเบียบข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร ์
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบการแต่งต้ังคณะท างานฯ และเห็นควรให้

คณะท างานฯ แจ้งแผนการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับแต่ละเรื่อง และยกร่างข้อบังคับมาเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา  

ส าหรับกรอบแนวทางการยกร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์      
ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ...  เนื่องจากยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะท างานฯ จึงควรส่งเรื่องคืนก่อน 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
ข้อบังคับและระเบียบ  

5.3.6 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
นางสาวปัถวีฯ รายงานว่าคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ได้มีการประชุมครั้งท่ี 

6/2560 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ  อ.ส.พ. จ านวน 9 เรื่อง ดังนี้ 

1)  เครื่องหมายพนักงานองค์การ 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบว่าฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการส่ังท า

เครื่องหมายส าหรับพนักงาน จ านวน 140 คน จ านวนส่ังท าเครื่องหมาย 200 ชุด และจะได้ท าการประสานทาง
งานกิจการร้านค้า ส านักพันนาธุรกิจ เพื่อจัดท าเครื่องหมายดังกล่าว จ าหน่ายให้พนักงานต่อไป และมีมติให้
พนักงานและลูกจ้างประจ าแต่งชุดกากีในวันท่ี 12 สิงหาคม 2560 และให้ออกประกาศแต่งการชุดกากทุีกวันจันทร์ 

2) การท าประกันให้ลูกจ้างโครงการ 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบตามท่ีคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติใน

หลักการการท าประกันอุบัติเหตุให้กับลูกจ้างโครงการ เห็นชอบให้ด าเนินการโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2561 
โดยใช้เงินรายได้ กรอบวงเงินงบประมาณ 70,000 บาท และมอบหมายให้ ผอ.สนอ. รับผิดชอบด าเนินการ
ต่อไป และมีมติให้ด าเนินการจัดท าประกันให้แก่ลูกจ้างฯ ในปีงบประมาณ 2561 

3) การขออนุมัติใช้พื้นท่ีของ อ.ส.พ. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานของสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบการขออนุมัติใช้พื้นท่ีฯ   
4) ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบ และมีมติอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม
หรือด าเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจได้ ตามท่ีได้มีหนังสือเชิญหรือแจ้งให้เข้าร่วมการประชุม 
หรือร่วมกิจกรรม ท้ังนี้อนุมัติได้ 12 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 คน ต่อปีงบประมาณ หากนอกเหนือจากนี้สหภาพ
ต้องด าเนินการจัดการภายใน 

5)  การปรับวุนิพนักงานท่ีไม่ได้ลาศึกษาต่อ 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบ และมีมติให้ผู้ท่ีเสียสิทธิ์ในเรื่องการ

ขอการปรับวุนิ ยื่นข้อเรียกร้องมาเป็นรายบุคคล 
6)  ข้อมูลเปรียบเทียบสวัสดิการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับรัฐวิสาหกิจอื่น 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบว่าฝ่ายบริหารฯ ได้มอบหมายให้
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการแล้ว 

7)  การสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดของพนักงานและลูกจ้าง องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบ และมีมติให้ ผอ.สนอ. ด าเนินการ
จัดท าประกาศฯ ต่อไป 

 
8)  ขอทราบความก้าวหน้าเรื่องโครงสร้าง อัตราก าลัง  

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์รับทราบว่าอยู่ระหว่างการจัดบุคลากรลงตาม
โครงสร้างท่ีได้จัดท า  ซึ่งกระทบกับท้ังองค์กร ฝ่ายบริหาร จึงจะต้องด าเนินการอย่างละเอียด ซึ่งต้องใช้เวลาใน
การจัดท าอย่างมาก 

9)  การเดินทางมาประชุมของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบว่า สรส. มีการประชุมในวันศุกร์ท่ี 

19 พฤษภาคม 2560 ณ อ.ส.พ. เพื่อพบสมาชิกสหภาพแรงงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สร.อ.ส.พ.) และเข้า
เย่ียมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ  

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และมอบให้
รักษาการผู้อ านวยการฯ รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

5.4 รายงานสรุปการเดินทางไปร่วมประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าความ
ร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2560 

ข้อเท็จจริง 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ขอเสนอรายงานการศึกษาดูงานการ

จัดการสวนพฤกษศาสตร์ในสหราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 รายละเอียด 
/น าเสนอ... 



34 
 

รายงานประชุมฉบับรับรองแล้ว 

น าเสนอในรูปแบบ PowerPoint Presentation  และได้จัดท าฉบับร่างรายงานสรุปผลการเดินทางฯ เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนน าเสนอ รมว.ทส. ต่อไป ดังปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบ
วาระการประชุม และสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้  

1) รายละเอียดก าหนดการ 
2) รายละเอียดข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ในสหราชอาณาจักร ท่ีศึกษาดูงาน 

2.1) Royal Botanic Garden Kew และ Millennium Seed Bank 
2.2) Eden Project 
2.3) Royal Botanical Gardens Edinburgh 

3) สรุปผลการหารือด้านวิชาการและการลงนาม บันทึกความร่วมมือของสถาบัน
ต่างๆ ในสหราชอาณาจักร ได้ดังนี้ 
3.1) Royal Botanic Garden Kew ยินดีให้ความร่วมมือทางวิชาการ 

โดยเฉพาะการให้ค าปรึกษาหากทาง อ.ส.พ. มีความสนใจจะจัดท าธนาคารเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กของสวน
พฤกษศาสตร์ และยินดีให้ อ.ส.พ. เข้าร่วมในโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์โลก ท้ังนี้นักพฤกษศาสตร์ของ อ.ส.พ. 
และของสวนคิว ได้มีความร่วมมือทางวิชาการในการด าเนินโครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย (Flora of 
Thailand) อยู่เดิมแล้ว ทางสวนคิวยินดีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อไป 

3.2) Eden Project ยินดีสนับสนุนด้านการให้การศึกษาในสวนพฤกษศาสตร์ 
โดยยินดีแลกเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีเพื่อพันนาศักยภาพบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ท้ังในการสอนและการ
เรียนรู้ในรูปแบบขอบการศึกษาดูงานและฝึกอบรม โดยเน้นทางด้านพืชสวน การจัดการโรงเรือน การจัดแสดง
พรรณพืช และการจัดท าส่ือให้ความรู้ ยินดีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อไป 

3.3) Royal Botanical Gardens Edinburgh ยินดีให้ความร่วมมือทางวิชาการ 
โดยเฉพาะการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ อรนุกรมวิธานพืช การพันนาบุคลากรด้านพืช
สวน และด้านการศึกษาให้ความรู้ ท้ังนี้ นักพฤกษศาสตร์ของ อ.ส.พ. และของสวนฯเอดินเบอระ ได้มีความ
ร่วมมือทางวิชาการในการด าเนินโครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย (Flora of Thailand) อยู่เดิมแล้ว ทาง
สวนฯ เอดินเบอระ ยินดีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อไป 

การพิจารณา 
ประธานฯ กล่าวสรุปผลจากการเดินทางไปร่วมประชุมหารือและติดตาม

ความก้าวหน้าความร่วมมือฯ  อ.ส.พ. ได้มีการท า MOU กับสวนพฤกษศาสตร์ฯ ณ สหราชอาณาจักร โดยขอ
มอบให้คณะอนุกรรมการวิชาการฯ รับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  และได้แนวคิดการท าแผน 10 ปีของ     
อ.ส.พ. โดยในเดือนสิงหาคม 2560 คณะกรรมการจะมาเข้าร่วมประชุมเพื่อก าหนดทิศทางและแผนการ
ด าเนินงาน 10 ปี รวมทั้งจัดกิจกรรมคณะกรรมการฯ พบพนักงาน อ.ส.พ. ด้วย 

นางจิราพรฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมประเด็นความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้
จากการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท่ีจะน ามาปรับปรุง หรือ
น ามาประยุกต์ใช้กับสวนพฤกษศาสตร์อย่างไรบ้าง ท้ังนี้ เพื่อให้ปรากฏในเอกสารและเมื่อเกิดการน ามาใช้หรือ 

/ปฏิบัติจริง... 
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ปฏิบัติจริง จะได้ทราบท่ีมาว่าเกิดจากแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ 
นายสิรินทร์ฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าแนวคิดเส้นทางเดินกระสุนพระอินทร์ท่ี อ.ส.พ.

ก าลังจะด าเนินการก็เป็นแนวคิดส่วนหนึ่งท่ีได้จากการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ตลอดจนแนวคิดการร้อย
เรียงเรื่องราว Story  องค์ความรู้ต่างๆ   การส่ือสารทางพฤกษศาสตร์ เป็นต้น  

พลตรี ณัฏฐพัชรฯ ให้ข้อสังเกตว่าแนวคิดจากการเดินทางไปศึกษาดูงานพบว่าสวน
พฤกษศาสตร์แต่ละแห่งมีความชัดเจนและมีเอกลักษณ์ของแต่ละสวน ยกตัวอย่าง Eden Project ท่ีเน้นกลุ่ม
เด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดของแต่ละสวนท่ีมีจุดเด่นของแต่ละ
สวนท่ีแตกต่างกัน และควรรายงานในเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นต่างๆ ท่ีน่าสนใจ เป็นต้น 

ประธานฯ ให้ข้อ เสนอแนะว่ าการน าเสนอแนวความคิดควรให้ครอบคลุม
องค์ประกอบหลัก 3  ด้าน คือ Education Conversation Research & Development และภาพประกอบ
ในรายงานท่ีน ามาเสนอ ยังไม่ครบถ้วน และควรเน้นเนื้อสาระการประชุมหารือร่วมกัน  

นายสิรินทร์ฯ ให้ข้อเสนอแนะว่ารายงานท่ีน าเสนอควรมุ่ง สู่วัตถุประสงค์ของการ
เดินทางฯ  เช่น อ.ส.พ. จะด าเนินการเรื่องใดบ้าง  ยกตัวอย่างเช่น การจัดท าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  การ
จัดท าสินค้าหรือบริการของสวนพฤกษศาสตร์  จัดท าจุดท่ีน่าสนใจของสวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น  และในเรื่อง
ต่างๆ ท่ีน าเสนอดังกล่าว เกิดจากการน าแนวคิดท่ีได้จาการศึกษาดูงานอะไรบ้าง  ควรเขียนอธิบายรายละเอียด
ให้ชัดเจน 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีท่ีร่วมเดินทางสรุปประเด็น
ส าคัญท่ีได้แต่ละด้านจัดส่งให้ส่วนนโยบายและแผน รวบรวมและจัดท ารายงานน าเสนอ รมว.ทส. ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

6.1 เร่ืองโครงสร้างบัญชีเงินเดือน 
ข้อเท็จจริง 
นายอดิศัยฯ ท่ีปรึกษา จาก สปร. น าเสนอโครงสร้างบัญชีเงินเดือน สรุปประเด็น

ส าคัญดังต่อไปนี้ 
1) การเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนระหว่างบัญชีเงินเดือนปัจจุบัน และบัญชีเงินเดือน

ใหม่ ของ อ.ส.พ. มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนให้เทียบเท่ากับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ โดยปรับเพิ่มเฉล่ียประมาณ 
40% เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับตลาดการจ่ายของรัฐวิสาหกิจประเภทท่ี 3 ประกอบด้วย 5 แท่ง ได้แก่  

1.1) บัญชีเงินเดือนประเภทท่ัวไป เริ่มต้นระดับ 1 - 6 
1.2) บัญชีเงินเดือนประเภทวิชาชีพ เริ่มต้นระดับ 3 – 7 เช่น นักทรัพยากรบุคคล 

นักการเงิน  นักบัญชี นักตรวจสอบภายใน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นิติกร  
1.3) บัญชีเงินเดือนประเภทวิชาการ เริ่มต้นระดับ 3 – 11 เช่น นักวิชาการ 

นักวิจัย นักพฤกษศาสตร์ นักพืชสวน นักกีฏวิทยา 
 

/1.4) บัญชี... 
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1.4) บัญชีเงินเดือนประเภทอ านวยการ เริ่มต้นระดับ 6 – 8 เช่น ต าแหน่ง
หัวหน้าส่วน  และหัวหน้างาน 

1.5) บัญชีเงินเดือนประเภทบริหาร เริ่มต้นระดับ 8 - 10 เช่น ต าแหน่ง ผอ.ส านัก 
ระดับ 8 และ 9 และรองผู้อ านวยการฯ 

ท้ังนี้ ในแต่ละแท่งจะมีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการเล่ือนต าแหน่งจากระดับล่างสุดไปจนถึงสูงสุด ท่ีช่วยสร้างเป้าหมายและ
แรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าให้กับบุคลากร    

2) การก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นการก าหนดสภาพการจ้างท่ี
เกี่ยวกับการเงิน ตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ ท่ีต้องด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวง
แรงงาน ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ การก าหนด
โครงสร้างเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจในหลายคราว โดยสามารถจัดกลุ่มตามลักษณะของโครงสร้าง 
เงินเดือนและอ านาจในการปรับปรุงค่าตอบแทน ออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 มีโครงสร้างเงินเดือนเฉพาะเป็นของตนเอง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็น  
ผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบการปรับปรุงค่าตอบแทน เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือมีศักยภาพแข่งขันกับเอกชน หรือต้องใ ช้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ประกอบด้วยรัฐวิสาหกิจ จ านวน 13 แห่ง  

กลุ่มท่ี 2 มีโครงสร้างเงินเดือนเฉพาะเป็นของตนเอง  คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบการปรับปรุงค่าตอบแทน เป็นรัฐวิสาหกิจ
ท่ีมีผลการประเมินรองรับว่าเป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะค่างานเฉพาะ ซึ่งควรมีโครงสร้างเงินเดือนเป็นของตนเองท่ี
เหมาะสมกับค่างาน ประกอบด้วยรัฐวิสาหกิจ จ านวน 9 แห่ง 

กลุ่มท่ี 3 ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 53 ขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 
กุมภาพันธ์ 2558  ครรส. และคณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบการปรับปรุงค่าตอบแทน เป็น
รัฐวิสาหกิจนอกเหนือจากกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วยรัฐวิสาหกิจ จ านวน 33 แห่ง และ อ.ส.พ. เป็น
รัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 

3) แนวทางการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ 
กระบวนการเปล่ียนแปลงสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ท่ีเกี่ยวกับการเงิน 

เนื่องจาก อ.ส.พ. เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในกลุ่มท่ี 3 ใช้โครงสร้างเงินเดือน 53 ขั้น ตามมติครม.เมื่อวันท่ี 3 
กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างบัญชีเงินเดือนยังมิได้ปรับเป็นจุดสูงสุดของโครงสร้างเงินเดือน 53 
ขั้น (ขั้นสูงสุดท่ี 142,000บาท) ซึ่งได้พิจารณาจากการประเมินค่างานตามความเหมาะสมกับกลุ่มรัฐวิสาหกิจ
แล้ว การด าเนินการจะต้องส่งเรื่องไปท่ี ครรส. สังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อน าเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี  ในทาง
ปฏิบัติจะต้องส่งเรื่องให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้วยเนื่องจาก สคร. เป็นผู้แทนใน 
ครรส.  เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วก็สามารถประกาศใช้ต่อไป 
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4) แนวทางและเอกสารท่ีแนบประกอบการปรับโครงสร้างเงินเดือน ได้แก่ 
4.1) บันทึกค าขอปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือน 
4.2) Job Descriptions ของทุกต าแหน่ง 
4.3) ผลการประเมินค่างาน และการจัดระดับช้ันงาน 
4.4) ข้อเสนอบัญชีเงินเดือน พร้อมเหตุผล เช่น เปรียบเทียบกับตลาด ปัญหา

อุปสรรค ความจ าเป็น ฯลฯ 
4.5) งบประมาณท่ีใช้ในการปรับบัญชีเงินเดือน 

การพิจารณา 
ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า อ.ส.พ. ควรจะเสนอเรื่องโครงสร้างบัญชีเงินเดือนไป

ก่อน แล้วจึงเสนอโครงสร้างอัตราก าลัง เป็นล าดับถัดไป ไม่จ าเป็นต้องรอเสนอพร้อมกัน และให้ข้อเสนอแนะว่า
การก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ควรก าหนดร่วมกับ ผอ.ส านักทุกส านัก และขอให้
ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการด้วย และให้ข้อสังเกตว่าตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนอัตราก าลังในปัจจุบัน
อ.ส.พ. ยังไม่มีบุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งในระดับ 10 และ 11  

นายอดิศัยฯ รายงานว่ายังค้างด าเนินการจัดท า Job Description ท่ีจะประเมินค่า
งานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเดือนตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือน และในวันจันทร์ท่ี 12 มิถุนายน 2560 ทาง
คณะท างานฯ และทางท่ีปรึกษาจะได้มีการประชุมและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์เอกสารครั้งสุดท้าย ซึ่ง
คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนด าเนินการส่งเรื่องให้ สคร. ภายในสัปดาห์หน้า และรายงานเพิ่มเติมว่าตามระเบียบ
ของ อ.ส.พ. ต าแหน่งนักวิชาการสามารถข้ึนสู่ระดับ 10 และ 11 ได้ แต่ปัจจุบัน อ.ส.พ. ยังไม่มีนักวิชาการขึ้นใน
ระดับดังกล่าว 

นางจิราพรฯ กล่าวว่าในเรื่อง Job Description เคยให้ข้อเสนอแนะไปแล้วว่า ผอ.
ส านักทุกส านัก ควรมาร่วมก าหนดเพื่อให้ครอบคลมุภาระงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและป้องกันมิให้เกิดกรณีท่ีมีการ
โต้แย้งเมื่อ อ.ส.พ. น าไปประกาศใช้  ท้ังนี้ ทางท่ีปรึกษาได้จัดท าเป็นฉบับร่างมาแล้ว แต่ทางผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบควรจะต้องมาช่วยเพิ่มเติมในรายละเอียดของงานให้ชัดเจนและครอบคลุมงานท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน 
และในอนาคตหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มขึ้น ควรพิจารณาเปิดกว้างในการให้อ านาจด าเนินการต่อไปด้วย 

นายสุริยะฯ มีความเห็นพ้องกับนางจิราพรฯ ว่า  ผอ.ส านัก ควรจะต้องทราบ
รายละเอียด Job Description ของผู้ท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และยกตัวอย่างการช้ีแจงสาเหตุความ
ต้องการอัตราก าลังเพิ่มทางด้านวิชาการท่ียังขาดแคลนอยู่เป็นจ านวนมากก็เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร และเพื่อการเป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการพฤกษศาสตร์ของประเทศ   และให้ข้อเสนอแนะว่า ผอ.
ส านัก ควรหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชาด้วย เพื่อร่วมก าหนดและรับผิดชอบภาระงานของ
ส านัก   ยกเว้นภาระงานท่ีขยายขึ้นใหม่ตามความต้องการขององค์กร ซึ่งจะได้มีการพิจารณาในวันจันทร์นี้ และ
ขอเน้นย้ าว่า ผอ.ส านัก จะต้องพิจารณา Job Description ของส านักท่ีตนรับผิดชอบอย่างละเอียดและ
รอบคอบ มิให้เกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง  

/ประธานฯ... 
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ประธานฯ ขอฝากให้บริษัทท่ีปรึกษารับข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปด าเนินการ และ
ช่วยผลักดันการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ ประเภทวิชาการ โดยเฉพาะของ อ.ส.พ. ท่ีมีความ
เฉพาะ โดยพิจารณาปรับบัญชีเงินเดือนในระดับ 3 จุดต่ าสุดให้สูงกว่าประเภทท่ัวไป แล้วค านวณระดับท่ีสูงขึ้น
ปรับตามอัตราส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อให้เห็นว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับประเภทวิชาการ และขอฝากให้
พิจารณาประเภทวิชาชีพ เช่น  นิติกร และวิศวกรด้วย โดยให้น าเสนอเรื่องขอไปก่อน และขอมอบให้นายธนิตฯ 
ช่วยพิจารณาและให้ค าปรึกษาด้วย 

นายอดิศัยฯ ช้ีแจงว่า ปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งตามท่ีได้
เรียนให้ทราบข้างต้นแล้วว่า กรณีรัฐวิสาหกิจในกลุ่มท่ี 1 และ 2 ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีอยู่ในเกณฑ์ 4.00 
สามารถด าเนินการได้เอง  ท้ังนี้ อ.ส.พ. เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในกลุ่มท่ี 3 จึงต้องด าเนินการตามกระบวนการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  แต่เห็นว่ามีความเป็นได้ในการพิจารณาในส่วนเงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพ หรือค่า
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพิ่มเติม 

นางจิราพรฯ มีความเห็นว่าต าแหน่งเฉพาะในสายวิชาชีพ โดยปกติจะต้องเป็น
ต าแหน่งท่ีเป็นสายงานหลักหรือเป็นต าแหน่งท่ีส าคัญของธุรกิจ (Core Business)  ต าแหน่งท่ีเป็นต าแหน่ง
เฉพาะของ อ.ส.พ. คือต าแหน่งทางงานวิจัย และงานพืชสวน จึงมีความเห็นว่าต าแหน่งท่ีเฉพาะ ควรได้รับการ
พิจารณาเงินประจ าต าแหน่ง เนื่องจากเป็นต าแหน่งท่ีมีความเฉพาะทาง จึงควรรักษาให้อยู่กับองค์กร ส าหรับ
ประเภทท่ัวไปอาจไม่ได้รับการพิจารณา และในส่วนนิติกรหรือวิศวกร ท่ีประธานฯ กล่าวข้างต้นอาจจะต้อง
พิจารณาความต้องการขององค์กรว่าต้องการให้นิติกรหรือวิศวกรท าอะไรบ้าง แต่หากเป็นการท างานตาม
มาตรฐานท่ัวไปก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา จึงควรต้องศึกษารายละเอียดใน Job Description ประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ประธานฯ กล่าวว่าในการพิจารณาว่าเป็นประเภทวิชาชีพเฉพาะก็ต้องพิจารณาตาม 
Job Description ประกอบด้วย 

นายภราดรฯ เสนอท่ีประชุมว่าควรส่งเรื่องฯ ไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดด้วย และส่งไป
ยัง ครรส. ด้วย เนื่องจากกรณีการปรับปรุงฯ ดังกล่าวมิได้เกิดจากข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานท่ีจะต้องมี
การเจรจาซึ่งจะต้องผ่านไปยังกระทรวงแรงงาน  แต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องทางฝ่ายบริหารควรจะต้องเสนอผ่าน
ไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ และผ่านไปยังกระทรวงการคลัง หรือควรจะต้องส่งไปท้ังสองทาง
คู่ขนานกัน 

นายธนิตฯ ให้ข้อสังเกตในตารางเปรียบเทียบระหว่างบัญชีเงินเดือนปัจจุบันและบัญชี
เงินเดือนใหม่ หากพิจารณาในแท่งประเภทวิชาการ ระดับ 3 วุนิปริญญาตรี  ระดับ 4 วุนิปริญญาโท และ
ระดับ 5 วุนิปริญญาเอก มีความเห็นว่าตัวเลขเงินเดือนแรกบรรจุค่อนข้างต่ า เมื่อวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม
และท่ีต้ังของหน่วยงาน ฯลฯ โดยการพิจารณาประเภทงานท่ีเป็นงานเฉพาะ หน่วยงานจึงต้องการบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางด้านวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง แต่เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนท่ีได้รับ
ตามบัญชีเงินเดือนของ อ.ส.พ. ท่ีน าเสนอยังต่ ามาก และไม่จูงใจ 
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นายสุริยะฯ มีข้อสังเกตว่าด้วยเงื่อนไขท่ีองค์กรอยู่ในกรอบท่ีจ ากัดของรัฐบาลและข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และจากการพิจารณาตัวเลขบัญชีเงินเดือนท่ีน าเสนอท่ีได้มีการปรับให้เทียบเท่ากับ
รัฐวิสาหกิจอื่นเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 จากเดิมท่ีหน่วยงานมีฐานเงินเดือนท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งในการด าเนินการ
ขออนุมัติปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนครั้งนี้  มีความเห็นว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่  ดังนั้น จึงขอเสนอให้ อ.ส.พ. 
พิจารณาส่วนเพิ่มเติมในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ท่ีดึงดูดและน่าสนใจ และการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร  เช่น 
ให้สิทธิ์บ้านพัก  ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ หรือมีงานวิจัยต่างๆ ท่ีสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น  หรือมีความมั่นคง
ในอาชีพ มีรายได้เพียงพอและมีศักดิ์ศรี เป็นต้น  

นายจรูญฯ มีความเห็นพ้องกับนายสุริยะฯ ว่านอกเหนือจากฐานเงินเดือนท่ีได้รับตาม
บัญชีโครงสร้างเงินเดือนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ควรมีการน าเสนอสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการอื่นๆ ด้วยเพื่อ
ดึงดูดใจให้ท างานกับองค์กรและรักษาบุคลากร 

นางจิราพรฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรช้ีแจงเหตุผลเพิ่มเติมว่าในอดีตโครงสร้างบัญชี
เงินเดือนของ อ.ส.พ. ยังมิได้มีการแยกประเภทต าแหน่งวิชาชีพ หรือวิชาการ ออกมาชันเจน ส่วนใหญ่เป็น
ประเภทท่ัวไป  แต่ปัจจุบันได้มีการแบ่งกลุ่มท่ีชัดเจนด้วยเหตุผลความจ าเป็นต่างๆ เพื่อให้ได้ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพ และประเภทวิชาการท่ีเฉพาะ มีแท่งการเติบโตของตนเอง ซึ่งทางหน่วยงานก าลังประสบปัญหาขาด
แคลนบุคลากรและหายาก เป็นต้น 

ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะวิธีการอีกทางเลือกหนึ่งว่าอาจจัดท าหลักเกณฑ์การ
พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษในวิชาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากฐานเงินเดือนท่ีได้รับเพื่อมิให้รัฐได้รับผลกระทบ
หรือผูกพัน ซึ่งน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าการปรับแก้ตัวเลขบัญชีเงินเดือนตามท่ีน าเสนอ 

นายดุสิตฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณาใช้เงินรายได้ของหน่วยงานมาช่วย
สนับสนุนด้วย ในส่วนค่าตอบแทนพิเศษตามท่ีประธานฯ เสนอ ซึ่งน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าการขอรับจาก
เงินงบประมาณ ท้ังนี้ ควรค านึงถึงเงินรายได้ของหน่วยงานด้วยว่ามีเพียงพอท่ีจะสนับสนุนหรือไม่ และมี
ความเห็นว่าการก าหนดคุณวุนิคุณสมบัติ และ Job Description ของบุคลากรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับ
ค่าตอบแทนพิเศษ ควรพิจารณาความเหมาะสมและรอบคอบด้วย 

นายภราดรฯ มีประเด็นข้อสงสัยว่าประเภทวิชาชีพ ระดับสูงสุดท่ีระดับ 7  และกรณี
ของส านักตรวจสอบภายใน ประเภทต าแน่งเช่ียวชาญ จะสามารถน าไปเปรียบเทียบในระดับใดในแท่งประเภท
วิชาชีพ 

นางจิราพรฯ กล่าวว่าในกรณีของส านักตรวจสอบภายในท่ีมีต าแหน่งเช่ียวชาญซึ่ง
เทียบเท่ากับประเภทอ านวยการ คือระดับหัวหน้าส่วน  ในท่ีประชุมคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากเป็นงานสายวิชาชีพเมื่อก้าวสู่ระดับท่ีสูงขึ้นสามารถรับงานหัวหน้าโครงการได้ควรเพิ่ม
วงเล็บเป็นหัวโครงการ ไม่ใช้ค าว่าหัวหน้างาน  

นายสุริยะฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมกรณีต าแหน่งเช่ียวชาญในประเภทวิชาชีพ ของส านัก
ตรวจสอบภายในว่าการระบุว่าเป็นหัวหน้าโครงการ เนื่องจากใหต้ าแหน่งเทียบเท่าในระดับหัวหน้าส่วน ซึ่งจะมี
ผลในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของพนักงานรัฐวิสาหกิจด้วย 

/ประธานฯ... 
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ประธานฯ มีความเห็นว่าการจัดอัตราก าลังลงในโครงสร้างใหม่ในระยะท่ี 1 ไม่ควรมี
ประเด็น เพราะเมื่อผู้มีอ านาจหรือผู้บริหารสูงสุดเห็นว่าคนไม่เหมาะสมกับงานก็สามารถบริหารจัดการโยกย้าย
เพื่อให้เหมาะสม และเป็นการสลับโยกย้ายในระนาบเดียวกัน แต่มไิด้เป็นการลดต าแหน่ง 

นายดุสิตฯ ให้ข้อสังเกตว่าในการปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลัง และโครงสร้างบัญชี
เงินเดือน ตามท่ีองค์กรได้มีการเสนอขอปรับปรุงนั้น ขอให้ท่ีปรึกษาควรพิจารณา โดยค านึงว่าจะต้องไม่มีผู้ใด
เสียสิทธิ์หรือได้รับสิทธิประโยชน์ลดลงจากเดิม และให้ยึดถือเป็นประเด็นหลัก (keyword) และมีความเห็นว่า
โครงสร้างท่ีได้รับการปรับปรุงนี้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและเพื่อประโยชน์ของทุกคนภายใน
องค์กรด้วย 

นางจิราพรฯ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการส่ือสารและการช้ีแจงเพื่อสร้างความ
เข้าใจภายในองค์กร เป็นส่ิงส าคัญ  ส าหรับการปรับเปล่ียนโครงสร้างใหม่ท่ีก าลังจะเกิดขึ้นนี้ จึงควรมีการ
อธิบายให้ทุกคนเข้าใจการเปล่ียนแปลงและเข้าใจเรื่องการเติบโตในสายอาชีพ  และควรจัดท าเอกสารเพื่อแจ้ง
ให้ทราบหรือส่ือสารเป็นเอกสารฉบับสรุปเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับนอกเหนือจาก
ตัวเลขจากบัญชีโครงสร้างเงินเดือน ส าหรับแจกให้กับพนักงานใหม่ หรือกรณีเมื่อมีการเปิดรับสมัครพนักงาน
ใหม่ เป็นต้น 

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างบัญชีเงินเดือน แล้วได้มีการอภิปรายอย่าง
กว้างขวาง จึงมีความเห็นร่วมกัน ให้ความเห็นชอบโครงสร้างบัญชีเงินเดือนตามท่ีท่ีปรึกษาน าเสนอข้างต้น และ
มอบให้ท่ีปรึกษาน าไปปรับปรุงในเรื่องการปรับฐานเงินเดือน และกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษตาม
ข้อเสนอแนะท่ีประชุม  และทราบว่าทางคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างฯ ก าหนดจัดการประชุมครั้งท่ี 3/2560 
ในวันจันทร์ท่ี 12 มิถุนายน 2560 ดังนั้น ภายหลังการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว ขอให้ อ.ส.พ. นัดหมายประชุม
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนทุกคนให้เข้าร่วมประชุมและให้ทุกคนลงช่ือเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับทราบ Job 
Description ตามท่ีได้รับความเห็นชอบแล้วจากท่ีประชุมคณะท างานฯ ในการประชุมคณะท างานฯ ดังกล่าว 
ซึ่งถือเป็นมติและเป็นอ านาจของผู้บริหารท่ีแจ้งให้ทราบและให้ปฏิบัติตาม และมอบให้รักษาผู้อ านวยการ      
อ.ส.พ. เร่งด าเนินการโดยไม่รอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. โดยให้ด าเนินการส่งเรื่องเสนอ
ไป 2 ทาง คือ 1. ส่งเรื่องไปกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อส่งต่อไปกระทรวงการคลัง และเข้าคณะรัฐมนตรี 2. ส่งเรื่อง
ไป สคร. เพื่อส่งต่อไป ครรส. และเข้าคณะรัฐมนตรี 

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบโครงสร้างบัญชีเงินเดือนตามท่ีท่ีปรึกษาน าเสนอ และมอบให้    
ท่ีปรึกษาน าไปปรับปรุงการปรับฐานเงินเดือนและกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ ตามข้อเสนอแนะท่ี
ประชุม 

2) มอบให้ อ.ส.พ. นัดหมายประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนทุกคนเข้าร่วม
ประชุมและลงช่ือเข้าเพื่อรับทราบ Job Description ตามท่ีได้รับความเห็นชอบแล้วจากท่ีประชุมคณะท างานฯ 
ในการประชุมคณะท างานฯ ครั้งท่ี 3/2560 ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 

3) มอบให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. เร่งด าเนินการส่งเรื่องไปท้ัง 2 ช่องทาง
ตามข้อเสนอแนะท่ีประชุมจนเสร็จส้ินกระบวนการเข้าคณะรัฐมนตรี  โดยไม่รอรับรองรายงานการประชุมฯ  

/4) เตรียม... 
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4) เตรียมความพร้อมโดยการส่ือสารภายในองค์กรให้บุคลากรทุกคนได้
รับทราบ และซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างอัตราก าลังใหม่และบัญชีโครงสร้าง
เงินเดือนใหม่  

6.2 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
     ท่ีประชุมได้ก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งท่ี 7/2560 ในวันศุกร์ท่ี 14 กรกฎาคม 

2560 ณ ห้องประชุม สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น  อ.พล  จ.ขอนแก่น  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา  14.30 น. 
 
 
 

(นางสาวสิริวรรณ  กันทา) 
พนักงานบริหาร 4 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางสาวเสาวภาคย์  แย้มพงศ์ผลิน) 
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และ 
รักษาการหัวหน้างานคณะกรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 

 
 
 
 

(นายภราดร  หอมแย้ม) 
รักษาการผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


